

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

### เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ใน ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ พรรคการเมือง ดังนี้

#### นโยบายพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

##### นโยบายหลักของพรรคการเมือง

การพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองโดยมุ่งเน้นการ กระจายอำนาจในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นของประชาชน การส่งเสริมการเลือกตั้งให้เกิด ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับและในรูปแบบ ที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการ รวมตัวของประชาชน เป็นกลุ่มผลประโยชน์อันหลากหลายในสังคมเพื่อพิทักษ์และปกป้องสิทธิ ประโยชน์ของตน การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายเร่งด่วน มีความสำคัญสูงสุดนโยบายหนึ่งของ พรรคการเมืองเพื่อให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นมี โครงสร้างที่กระชับ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณภาพของงานบริการในระดับ มาตรฐานสากล การปฏิรูประบบราชการ จะต้องคำนึงถึงความเข้มแข็งของกระบวนการความคิด การสร้างนวัตกรรม การทำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้ เน้นการพัฒนาทั้งคนและระบบโดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้ง ส่งเสริมความเป็นเลิศในงานสาธารณะ นอกจากนั้นการพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ พรรคการเมือง มุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน มีความห่วงหาพันธุ์สาธารณะ มีความ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการ

ริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้าง โดยการทำสัญญาที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และผลงานสาธารณะ

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านการผลิตทั้งในส่วนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชย์กรรมและการให้บริการ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่าง ๆ ของสังคมโดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องฟื้นฟูสังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างสำนึกของ “สำนึกความเป็นไทย ทนสมัญญ์สู่สากล” เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเป็นของตนเองและสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้เพื่อให้ก่อประโยชน์กับสังคมไทยในทุกด้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พรรคจมีสยามจะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบายภายใต้ระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ให้มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง

นโยบายทางการเมืองของพรรคจมีสยาม

นโยบายการเมืองที่มีความสำคัญสูงสุดคือพรรคจมีสยามมีความจงรักภักดี และมุ่งเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศชาติไทยแห่งชาติบูรณภาพแห่งอาณาเขตตลอดทั้งให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า

พรรคจมีสยามจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงแข็งแรงแก่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

พรรคจมีสยามจะปรับปรุงศักยภาพการป้องกันประเทศและปฏิรูปงานความมั่นคง เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น มีความยืดหยุ่น สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายในและภายนอก และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุทธโศปกรณ์ให้มีความ

ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความสงบเรียบร้อย ปกป้องภัยคุกคามทั้งตามแนวชายแดน ทางทะเล และอากาศ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหารเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมโลก สถานการณ์และปัญหาที่เปลี่ยนไป สร้างความปรองดองสมานสามัคคี สมานฉันท์ในประเทศ จาก ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา และจะต้องเพิ่มบทบาทของส่วนราชการ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหา

พรรคจะมีสยามจะให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการขององค์กรอิสระทั้งหลายที่จะ จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สามารถบรรลุภารกิจตาม วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการกีดกันกรอบบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย

พรรคจะมีสยามจะปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการโดยจัดกลุ่มกระทรวง หน่วยงานต่าง ๆ ให้ สอดคล้องตามภารกิจที่ต่อเนื่องกัน ลดขั้นตอนทางราชการ และลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการ บริหารงาน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงาน สร้างการบริหารกิจการประเทศที่มีมาตรฐานทั้ง ในด้านการบริการประชาชนภายใต้แนวคิดธรรมภิบาล

พรรคจะมีสยามจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ โดยปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกียรติกำลังคน ฝึกอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพตามผลงานแต่ไม่สนับสนุนการ ปลดข้าราชการ

พรรคจะมีสยามจะจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานในทุกด้านเพื่อ ควบคุมมาตรฐานการให้บริการทั้งในด้านประสิทธิภาพ ราคา และความปลอดภัย เปิดโอกาสให้ พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทได้โดยไม่ขายกิจการรัฐวิสาหกิจที่เป็นผลประโยชน์โดยรวมของ ชาติ รวมทั้งกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะผูกขาด หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

นโยบายการป้องกันประเทศและความมั่นคงของพรรคจะมีสยาม

พรรคจะมีสยามจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อลดความ หวาดระแวงระหว่างประเทศในภูมิภาคและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกิจการด้านการป้องกันประเทศ อันจะนำไปสู่ความเชื่อใจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการเข้าร่วมในเวทีการเจรจาความ มั่นคงของอาเซียน (ARF) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกของอาเซียนและ

กับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวางภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของชาติอาเซียน

พรรคจะมีสยามจะสร้างเสริมความทันสมัยทางทหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพล (กำลังพลทันสมัย) การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธต่าง ๆ (อาวุธทันสมัย) การพัฒนาหลักนิยมทางทหารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของไทย (หลักนิยมทันสมัย) และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ (องค์กรทันสมัย)

พรรคจะมีสยามมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังรบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังกองทัพเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย อาทิ การใช้กำลังจะต้องเป็นลักษณะของการใช้กำลังร่วมกันของเหล่าทัพต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมฝึกพร้อมและปฏิบัติการร่วมในเรื่องต่าง ๆ

พรรคจะมีสยามมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังพลเพื่อให้การจัดจำนวนอัตรา และโครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสม สร้างกองทัพให้เป็นกองทัพอาสาสมัครส่งเสริมการสร้างระบบกำลังสำรองของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ยกย่องชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลในระดับต่าง ๆ ของกองทัพ

พรรคจะมีสยามมีนโยบายพึ่งตนเองทางทหารเพื่อให้ประเทศสามารถนำประโยชน์จากกำลังส่วนอื่น ๆ ของสังคมมาใช้ในการป้องกันตนเองและให้กองทัพและรัฐสามารถใช้ทรัพยากรภายในบางประการมากกว่าที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเสมอไปโดยส่งเสริมให้มีการผลิตยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร บางประเภทที่มีความคุ้มค่าในการใช้ด้วยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศ การใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมของพลเรือนที่มีความก้าวหน้าในการผลิต และการให้บริการต่อยุทโธปกรณ์ของกองทัพโดยเน้นในลักษณะของการใช้ร่วมระหว่างภาคการผลิตของพลเรือนและของกองทัพ

พรรคจะมีสยามมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของการป้องกันประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้มีการจัดการศึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากรด้านการป้องกันประเทศให้มีการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซ่อมบำรุง ตลอดจนการสร้างยุทธโศปกรณ์ของกองทัพ จัดระดับความสมดุลของการใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ ของประเทศ

พรรคจึงมีสยามส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทหารสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของ “การปฏิวัติในกิจการทหาร” โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหารทั้งในเหล่าทัพและระหว่างเหล่าทัพแสวงหาความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้จากมิตรประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหารของไทย การจัดซื้อยุทธโศปกรณ์ของกองทัพจะต้องมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนการผลิตทางทหารในกรณีที่มีมูลค่าการจัดซื้อเป็นจำนวนมาก

พรรคจึงมีสยามสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ เพื่อให้โครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพมีการแก้ไขและระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอย่างสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช้กำลังระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยมาตรการสันติอาทิ ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนทั้งทางบกและทะเลความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การใช้กำลังในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ

พรรคจึงมีสยามส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กองทัพขยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ โดยสนับสนุนให้กองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN PKO)

พรรคจึงมีสยามสนับสนุนให้กองทัพช่วยเหลือสังคมในยามสันติโดยการเข้ามามีบทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อมบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การค้าของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

## ๑. การปรับปรุงระบบการป้องกันประเทศและปฏิรูปงานความมั่นคง

๑.๑ ปรับปรุงรูปแบบการเกณฑ์ทหารมาเป็นรูปแบบของการฝึกวิชาทหารและจัดตั้งหน่วยกำลังพลสำรองพิเศษโดยใช้วิธีสมัครใจ

๑.๒ พัฒนากองพลเคลื่อนที่เร็ว กองพลนี้เป็นกองพลพิเศษที่มีอาวุธยุทธโศปกรณ์ที่ดีที่สุด และเป็นกองพลที่มีรูปแบบผสมจากหลายหน่วยเพื่อไว้เคลื่อนที่ประจัญบานต่อต้านทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

๑.๓ ปรับระบบการบัญชาการรบร่วมและระบบสรรพาวุธร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในเรื่องการใช้อาวุธ การวางแผนการรบ และการซ่อมรบ

๑.๔ พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการซ่อมรบ โดยร่วมกับกองทหารนาชาติในภูมิภาค ตลอดจนใช้ระบบ Simulator ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และทำให้กองทัพมีความทันสมัย

๑.๕ ปรับอำนาจหน้าที่และสายการบังคับบัญชาในหน่วยงานองค์กรด้านความมั่นคง (สมช.งานข่าวกรอง ทหาร มหาดไทย ตำรวจ) ให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

๑.๖ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปความมั่นคง โดยมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อรองรับในช่วงปรับองค์กร

## ๒. ปรับปรุงสวัสดิการทหาร

ให้สวัสดิการที่พอเพียง คือ ให้สวัสดิการแก่ทหาร และครอบครัวทหารในหลาย ๆ ด้าน ให้พอเพียงต่อความเสียดุล เช่น อนาคต และความมั่นคงของครอบครัวและบุตร โอกาสทางการศึกษาของบุตร ที่อยู่อาศัย และสิทธิต่าง ๆ ในการที่จะรับตอบแทน

๒.๑ ให้การสนับสนุนแก่พลทหารที่เข้ามารับราชการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหาร โรงเรียนจำอากาศ โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีคะแนนพิเศษและหากผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ ให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่

๒.๒ ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ให้มีสิทธิรับอายุราชการในระหว่างที่เป็นทหารเกณฑ์ เมื่อไปรับราชการต่อในหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

๒.๓ ทหารเกณฑ์ทุกคนให้ได้รับเหรียญซึ่งมีชื่อว่า “เหรียญพิทักษ์ไทย” เพื่อเป็นเกียรติยศ และให้ได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ

๒.๔ ทหารเกณฑ์ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการดูแลรักษาจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพจนหาย แม้จะปลดประจำการ

๒.๕ บุตรของทหารทุกระดับชั้นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีสิทธิเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ คู่สมรส และบุตรมีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล และที่อยู่อาศัยจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพ

๒.๖ คู่สมรสและบุตรของทหารที่ถึงแก่กรรม และที่เกษียณอายุราชการคงได้รับสิทธิในด้านสวัสดิการให้รักษาพยาบาลต่อไปจนตลอดชีวิต

๒.๗ สิบบЕК จำเอก และจำอากาศเอก ที่รับราชการในชั้นยศนั้น ๆ มาเกินกว่าสิบบสองปี และมีอัตราเงินเดือนเต็มขั้นให้ปรับชั้นยศเป็นสิบบเอกพิเศษ จำเอกพิเศษ และจำอากาศเอกพิเศษ โดยให้มีขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกขั้นละแปดร้อยบาท รวมแล้วไม่เกิน ๒,๔๐๐ บาท และให้มีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปจนถึงขั้นจตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๒.๘ ปรับอัตราเงินเพิ่มพิเศษค่าฝ้ายอันตรายของทหารทุกเหล่าทัพ ให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๒.๙ ให้นายทหารชั้นประทวนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เข้าบรรจุเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราปริญญาเป็นลำดับแรกก่อนพิจารณารับบุคคลภายนอก หากมีปริญญาตรงกับที่ราชการต้องการ โดยไม่ต้องมีการสอบเพื่อเลื่อนชั้นยศและให้มีสิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารวิทยาลัยของเหล่าทัพ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยให้มีสิทธิเท่าพลเรือนที่มีปริญญาที่บรรจุเป็นทหาร

๒.๑๐ ให้มีการตั้งหน่วยราชการที่ใช้ความรู้พิเศษทางด้านกฎหมายให้กับกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีชื่อว่า “สำนักกฎหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักกฎหมายกองทัพบก สำนักกฎหมายกองทัพเรือและสำนักกฎหมาย กองทัพอากาศ” มีนายทหารพระธรรมนูญเป็นหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพนั้น ๆ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมายเฉพาะต่อเหล่าทัพ

๒.๑๑ ให้มีการจัดให้มีที่พักสำหรับทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตรพร้อมครอบครัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ฐานานุรูป โดยให้สิทธิครอบครัวได้อยู่อาศัยต่อหากสามีหรือภรรยาที่เป็นนายทหารเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

๓. พัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อใช้งาน และสามารถส่งออก และสร้างรายได้ให้ประเทศ

๓.๑ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยแยกออกมา เป็นวิสาหกิจของกองทัพ

๓.๒ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลิตกระสุน การซ่อมแซมเครื่องบิน และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ อื่น ๆ เช่น รถยนต์ รถถัง รถรบ

๔. ให้ความสำคัญกับกองทัพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ให้ความสำคัญกับกองทัพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยรวมตามมาตรา ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ปะการัง แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

นโยบายการบริหารการจัดการประชาธิปไตยแบบผสมผสานของพรรคการเมืองสยาม

นโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจการบริหาร

พรรคการเมืองสยามมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูประบบราชการโดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยปรับปรุงการบริหาร การจัดการให้เกิดปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุสมผลมีความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนาโดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

พรรคการเมืองสยามจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น พรรคการเมืองสยามจะกำหนดเป้าหมายในการกระจายอำนาจ การปกครอง จากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจนเหมาะสมตามขั้นตอนของ



การกระจายอำนาจ ในขณะที่เดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่นที่รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้ และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่นด้วย

เพื่อให้การกระจายอำนาจบรรลุเป้าหมายในก้าวต่อไป คือ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูงพอที่จะเป็นแกนนำในการพัฒนาเมืองและแข่งขันกับเมืองหลวงเมืองหลักในภูมิภาค โดยจัดให้มีการทำประชามติเพื่อพิจารณาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อน โดยมีพื้นที่ดังต่อไปนี้

๑. เทศบาลเดี่ยว ตำบลเดี่ยว ท้องถิ่นเดี่ยว ปรับให้ตำบลที่มีทั้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมให้เป็นองค์กรเดียวกับเทศบาลตำบล

๒. จัดตั้งเมืองพิเศษ ลักษณะเดียวกับเมืองพัทยาขึ้นอีก ๕ แห่ง คือ เกาะสมุย เกาะช้าง เกาะลันตา ภูเก็ต และหาดใหญ่

๓. จัดตั้งมหานครเพิ่มอีก ๔ แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสมุทรปราการ

พรรคจรมีสยามมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติการ รื้อ-แก้ไข-ลงโทษ-ทวงคืน อย่างถึงรากถึงโคนกับบรรดานักการเมือง ข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเอกชนที่เข้าร่วมการทุจริตในโครงการที่ได้ขึ้นบัญชีดำไว้โดยจะประกาศยึดทรัพย์ที่คนเหล่านี้ให้ตกเป็นของแผ่นดิน สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน ปปช.ภาคประชาชน เป็นต้น

นโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคจรมีสยาม

๑. นโยบายการเงินและการคลัง
๒. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓. นโยบายการท่องเที่ยว
๔. นโยบายแรงงาน
๕. นโยบายการคมนาคมขนส่ง
๖. นโยบายการเกษตรและการจ้างงานในชนบท
๗. นโยบายพลังงาน
๘. นโยบายการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

## นโยบายการเงินและการคลัง

ปรัชญาของนโยบายเศรษฐกิจ คือ เป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของประชาชน โดยการสร้างและสร้างไว้ซึ่งความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตให้กับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องสอดคล้อง และตอบสนองต่อการสร้างโอกาสดังกล่าว และต้องสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนให้ถูกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการเคลื่อนไหวของทุนที่รวดเร็ว ในระดับโลก

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและชะตากรรมของคนในสังคมโลกอย่างรุนแรง ประกอบกับความผิดพลาดในเชิงนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและวัฒนธรรมในอดีตทำให้ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และดูเหมือนว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง ความรุนแรงของสถานการณ์เศรษฐกิจในครั้งนี้ จะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกต้องและทันทั่วถึง ดังนั้นพรรคจึงเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น และอาจทวีความรุนแรงในอนาคตเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการผลิตและการเงินของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการสั่งสมทางปัญญาของสังคมไทย

นโยบายใหม่นี้จะสร้างให้คนมีความหวังมีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าคุณและประเทศของคุณมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องกันแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปได้โดยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเผชิญอยู่อย่างประสานสอดคล้องไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ต่างประเทศ ความชะงักงันของการส่งออกการถดถอยทางเศรษฐกิจ การว่างงานปัญหาระบบการเงินและสถาบันการเงิน การศึกษา การกระจายโอกาสในชีวิต การจัดโครงสร้างการผลิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของไทย ในการเป็นผู้นำของภูมิภาคที่สามารถเสนอทางเลือกที่จะออกจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างแจ่มชัด และมีความเป็นไปได้กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องและ สามารถใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและความต้องการของสังคมไทยในอนาคต

นโยบายเศรษฐกิจ จะต้องเป็นนโยบายที่ยืดหยุ่น โปร่งใส ชอบธรรม และตรวจสอบได้โดยยึดเอกราชทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทางด้านการเงินการคลัง พรรคจะมีสยามยึดมั่นในการรักษาหัวใจ ของวินัยการเงินการคลัง โดยไม่ให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง จนทำให้เกิดความระส่ำระสายต่อระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงในโลกปัจจุบันที่การดำเนินนโยบายการเงินการคลัง ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการการอ้างการรักษาวินัยโดยให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งอย่างไม่มีที่ยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติและไม่คล่องตัว รังแต่จะทำให้การรักษาวินัยนั้น ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงแต่กลับจะทำให้ไม่สามารถรักษาวินัยได้ในที่สุดวินัยการเงินการคลังดังกล่าว จะต้องก่อประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เนื่องจากเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและการคลังเป็นเพียงภาพสะท้อนของปัจจัยพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งประกอบด้วยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ่ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้นนโยบายการเงินการคลังต้องมุ่งรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ

นโยบายเร่งด่วนพรรคจะมีสยามให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับกิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศ ทั้งโดยการเร่งสนับสนุนการส่งออก เร่งวางกรอบในการปรับโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เร่งเพิ่มจำนวนและบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะด้านอันเป็นกลไกของรัฐให้ส่งเสริมกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเหล่านั้นอย่างเร่งด่วน

พรรคจะมีสยามให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ โดยที่การกระตุ้นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ แต่จะเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจในประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา พรรคจะจำกัดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและเงินตราต่างประเทศให้น้อยที่สุด เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศในขณะเดียวกันก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาต่อสังคมไทย พรรคจะมีสยามให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับ

การปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบการเงินของประเทศทั้งระบบ อันได้แก่ การวางกรอบและสนับสนุนให้สถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแง่ของความมั่นคงและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปัจจุบันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างเต็มที่ พรรคจมีสยามจึงสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะด้าน อีกทั้งการออกมาตรการทางด้านตลาดทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อช่วยให้กิจการเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามพ้นขวากหนามทางการเงินโดยเร่งด่วน พรรคจมีสยามให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเร่งบรรเทาปัญหา คนว่างงานอันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีศูนย์เพิ่มพูนทักษะสำหรับแรงงานในเมือง ซึ่งเคยทำงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมการเงินและบริการให้ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะที่มีประโยชน์และสามารถเกื้อกูลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอาทิการฝึกฝนให้สามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเงินการบัญชี การบริหาร และการจัดการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพูนการส่งออกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสมัยใหม่ อันบั่นทอนความสามารถในการส่งออกอย่างน่าเสียดาย การเร่งรัดโครงการสร้างงานในชนบทตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้งการเร่งรัดและควบคุมให้หน่วยงานรัฐใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโดยเร่งด่วน

นอกจากนั้นพรรคจมีสยามจะสนับสนุนให้เกิดโครงการ “กลับเข้าห้องเรียน” ในระดับประเทศ โดยการสำรวจแรงงานฝีมือที่ตกงานทั่วประเทศ แล้วสนับสนุนให้กลับเข้าไปเรียนและฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตามวิทยาลัยเทคนิคหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยได้รับค่าตอบแทนพรรคจมีสยามให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการส่งออกให้เป็นฐานการผลิต การจ้างงานและการส่งออกของประเทศ หัวใจของนโยบายดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับโครงสร้างการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม่ โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้ที่ประกอบกิจการอิสระและผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งมีอยู่แล้วและกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศให้เป็นแกนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้วิสาหกิจเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบและเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจ้างงานในชนบทและเป็นตัวจักรกลสำคัญในการสร้างทักษะและถ่ายทอดทักษะระหว่างคนงานทั้งจากภายนอกประเทศสู่ภายในประเทศและระหว่างผู้ผลิต

และคนงานภายในประเทศด้วยกันเองการพัฒนาและยกระดับทักษะเหล่านี้เองจะเป็นหนทางอันสำคัญที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ที่จะสามารถเลือกกระบวนการในการสร้างความมั่งคั่งของตนด้วยตนเองสอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ

การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงด้วยการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ในขณะที่เดียวกันก็ต้องอยู่บนฐานแห่งความเป็นธรรมและข้อเท็จจริงของความสามารถในการผลิตที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ นโยบายระยะกลางและระยะยาวปฏิรูปโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน พรรคการเมืองมีสยามจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การผลิตเพื่อบริโภคและเหลือขายในระดับครอบครัวการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจในระดับชุมชน การเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

พรรคการเมืองมีสยามจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรมให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ และได้รับการเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนสมรรถนะการผลิตและยกระดับคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอเพียงเลี้ยงดูประชากรในประเทศและเหลือเพื่อส่งออกรวมไปถึงเป็นวัตถุดิบอันสำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก พรรคการเมืองมีสยามจะสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของอุตสาหกรรมเป้าหมายขึ้นใหม่ เพื่อมุ่งสู่การระดมทรัพยากรสำหรับการผลิตในสิ่งที่เราถนัด และมีความสามารถที่สั่งสมมาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทักษะฝีมือที่เรามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญ โอกาสทางการตลาดและความสามารถเชิงแข่งขันในระยะยาว ความสามารถในการขยายขอบข่ายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอย่างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแรงงานไปสู่การพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่จะทวีความสำคัญยิ่งในระยะยาว ยกกระดับความสามารถเชิงแข่งขันพร้อมเผชิญกระแสแข่งขันการค้าเสรี

พรรคการเมืองมีสยามจะสนับสนุนให้มีแผนการสนับสนุนและสร้างเสริมความสามารถเชิงแข่งขันเป็นการเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำหนดอาณาเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันที่แท้จริงการคัดเลือกจะต้องคำนึงถึง

ความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ความสอดคล้องกับทรัพยากรและทักษะของประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความพร้อมพร้อมของการมีสถานศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อป้อนวิทยาการและบุคลากรแก่ผู้ผลิตความพร้อมของบริการขนส่ง ตลอดจนความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณสมบัติพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง

พรรคการเมืองจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมากพอในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ด้านเงินทุน ด้านการผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและด้านการตลาดที่เข้มแข็งเพียงพอในการก้าวสู่ธุรกิจการค้าในระดับโลกในด้านหนึ่งนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดรวมศูนย์ในแต่ละอุตสาหกรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งก็คือการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เหล่านี้ให้สามารถเป็นหัวหอกที่ทรงประสิทธิภาพในการรุกสู่ตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในอนาคต

พรรคการเมืองจะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกิจการธุรกิจภาคเอกชนให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งในเชิงของคุณภาพผู้บริหารและระบบการจัดการเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างการเงินและโครงสร้างทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงของกิจการ การยกระดับเครื่องจักรและวิทยาการการผลิต ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชนไทยโดยรวม อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของการจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนและทั้งในเชิงของการเตรียมพร้อมเผชิญกระแสการแข่งขันเสรีในอนาคต

พรรคการเมืองจะเร่งยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตให้ทันสมัย ภายใต้ข้อจำกัดของประเทศ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการชักจูงให้มีการเคลื่อนย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก

พรรคจะมีสยามจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของประเทศทั้งในฐานะของการเป็นฐานผลิต วัตถุดิบชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงสนับสนุนและเกื้อกูลการสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ ควรมุ่งเน้นในการเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตการเงินเทคโนโลยีและการจัดการ ยกเว้นนโยบายการค้าต่างประเทศจากการเน้นเพียงเร่งรัดการส่งออกในทุกระดับสู่การพัฒนาเครือข่ายการตลาดเข้าสู่ระดับโลกเพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน พรรคจะมีสยามสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนยกระดับความพร้อมในการเผชิญการแข่งขันเสรีในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาความรอบรู้

ในโครงสร้างและกลไกเศรษฐกิจการค้าโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคความรอบรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศเป้าหมาย การใช้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยีและวิทยาการที่จำเป็นในการแข่งขันระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ยกย่องและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพมิติของการสร้างมูลค่าเพิ่มมิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทักษะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใหม่ ๆ เพื่อรุกสู่ตลาดต่างประเทศและในมิติที่สำคัญที่สุด ได้แก่การก้าวจากการเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกายภาพไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีสัดส่วนของทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการขายแรงงาน มุ่งพัฒนาเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยสู่ตลาดโลกให้ต่างประเทศนิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนาเครื่องหมายการค้าระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น

ในระยะยาวพรรคจะมีสยามจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กิจการของไทยได้รับประโยชน์จากสถานะการโลกาภิวัตน์ของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปัญญา ซึ่งจะทำให้บางส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุดจากบทบัญญัติใหม่ขององค์การการค้าโลก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยจัด

ให้เป็นความเร่งด่วนพิเศษในการพัฒนาเครือข่ายการตลาดเข้าสู่ระดับโลก เพื่อฝึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแง่ของทักษะความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทระดับโลก ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเป็นตลาดสินค้าเป็นแหล่งวัตถุดิบและสามารถใช้เป็นแหล่งการผลิตหรือประกอบสินค้า โดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการจำหน่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงต้นทุนและการตลาดการค้าข้ามจากการเป็นเพียงผู้ส่งออกไปสู่การสร้างเครือข่ายการผลิตและตลาดในระดับโลก ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่เคยมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอีกด้วย ส่งเสริมให้กิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากแหล่งอื่นแล้วนำมาทำการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถทำการผลิตให้มีความหลากหลายกว่าเดิม ส่งเสริม ให้กระทรวงพาณิชย์ปรับปรุงศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศให้เป็นแหล่งระดมทักษะของบุคลากรต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการสร้างต้นแบบของสินค้า ที่จะส่งออกไปยังตลาดทั่วไปในโลกและตลาดเฉพาะ โดยต้นแบบนั้นจะต้องสามารถก่อให้เกิดการผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศนั้น จะต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แสดงสินค้า อันเนื่องมาจากทักษะที่พร้อมด้วยข้อมูลประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างประเทศในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากไทย หรือเข้าร่วมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศนั้น ๆ อำนวยความสะดวกต่อการย้ายทุนทางปัญญา ทุนทางเทคโนโลยี และทุนประกอบการมายังประเทศไทยโดยให้เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศจะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแผนงานดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำ และการจัดตั้งศูนย์พาณิชย์กรรมเพื่อการนี้ จะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าบุคลากรที่วิสาหกิจไทยต้องการเพื่อเข้ามามีส่วนในการสร้างสินค้าต้นแบบและพัฒนาสินค้านร่วมกันตลอดไป

พรรคจึงมีสยามสนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจทั้งในเชิงของการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ



โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในด้านการตลาด ด้านข้อมูลข่าวสาร การระบุหรือติดต่อลูกค้า เป้าหมาย ตลอดจนช่วยแก้ไขอุปสรรคการค้าในต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นให้มีการผนวกแนวทาง นโยบายทิศทางการบริหาร และแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังผนึกสูงสุดต่อการขยายและ พัฒนาการส่งออกของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิรูปองค์กรแห่งรัฐ พลิกโฉมใหม่ วิสาหกิจไทย

พรรคการเมืองมีสวามจะเร่งดำเนินการปฏิรูปสถาบันและองค์กรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร ระบบการจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการทั้งนี้เพื่อ ยกกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรแห่งรัฐ ให้สามารถเป็นหลักในการกอบกู้เศรษฐกิจ ในการชี้นำและกำหนดยุทธศาสตร์ อีกทั้งสามารถสนับสนุนภาคเอกชนให้พร้อมเผชิญกระแส ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประสานให้เกิดพลังที่แท้จริง ทั้งในระหว่างองค์กรแห่งรัฐด้วยกันและในระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์แนวนโยบาย และการประสานในระดับการปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของหน่วยงาน รัฐจากผู้ควบคุมมาเป็นสนับสนุน

พรรคการเมืองมีสวามสนับสนุนการเร่งรัดเพิ่มพูนประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการนำ วิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้ในรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความ แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการถือครองหุ้น และมี บทบาทร่วมในการบริหารรัฐวิสาหกิจ

ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

๑. จัดตั้งธนาคารชุมชน (Community Bank) เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนในท้องถิ่น
๒. ปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยปล่อย เงินกู้แก่โครงการที่ก่อให้เกิดการลงทุน และเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นเครือข่ายของธนาคารชุมชน
๓. โครงการธนาคารแรงงาน (Labour Bank) ปล่อยกู้เงินกองทุนประกันสังคมให้ผู้ใช้ แรงงาน โดยผ่านธนาคารของรัฐ
๔. โครงการธนาคารข้าราชการ ปล่อยกู้เงินกองทุน กบข. ให้ข้าราชการโดยผ่านธนาคาร ของรัฐ

## สร้างเสถียรภาพทางการเงิน

๑. จัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๒. พัฒนามาตรฐานของระบบสถาบันการเงินให้มีความโปร่งใส

## เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

๑. จัดเก็บรายได้จากการประมูล และส่วนแบ่งรายได้จากค่าสื่อประชาสัมพันธ์จากผู้ได้รับสัมปทานประมูลคลื่นความถี่ของรัฐ

๒. ใช้กลไก Earmark Taxation เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านที่สำคัญ เช่น การนำภาษีสุราบหรี่ไปใช้ในด้านสาธารณสุข

๓. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนจน

๔. ให้ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิในการร่วมกำหนด การนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปพัฒนาได้ ๑ ใน ๔ ของภาษี

๕. นำรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดไปสู่กองทุนเกษตรกรและชุมชน เพื่อลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ในระดับท้องถิ่น

๖. สร้างวินัยการเงินการคลัง กำหนดกลไกตรวจสอบเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

## นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พรรคการเมืองมีความสำคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแหล่งความเจริญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาให้เชื่อมโยงรอบทิศทาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เสริมสร้างความเจริญและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

## นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์และมาตรการจูงใจ

๑. นำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าทุนอย่างเสรี โดยไม่มีภาษีศุลกากรไม่มีข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตในการนำเข้า

๒. ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
๓. ปลอดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนา
๔. ปลอดภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๕ ปี และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงร้อยละ ๕๐ ไม่เกิน ๕ ปีต่อมา
๕. สร้างความเชื่อมโยงระบบขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๖. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนทางราชการ
๗. สิทธิพิเศษในการนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในพื้นที่

พื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคเหนือ

เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (เชียงราย)

ศูนย์กลางคมนาคมทางเรือและถนน เพื่อลำเลียงสินค้าเชื่อมต่อ เป็นประตูสู่ลาวพม่า และจีนตอนใต้ทางแม่สาย เชียงของ เชียงแสน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (หนองคาย และมุกดาหาร)

เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน สามารถพัฒนาให้เป็น “เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสานตอนบน เพื่อลำเลียงสินค้าชายแดนไปยังลาว จีนตอนใต้ และออกสู่เมืองท่าคานังของเวียดนาม ตามกรอบการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เขตเกษตรอินทรีย์พิเศษ (ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร และมหาสารคาม)

พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ทั้งหมดให้เป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

ภาคตะวันออก

เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)

ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแหลมฉบังเป็น “เมืองอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่สะอาด”

ภาคตะวันตก

เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (ตาก และแม่สอด)

พัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นประตูสู่พม่า เชื่อมกับเมืองเมียวดี และเมืองท่ามาละลำเลียงของพม่า

ภาคใต้

เขตท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิเศษ (เกาะสมุย)

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนทางทะเลในอ่าวไทย

เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ๖ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง)

- พัฒนาเป็นแหล่งอาหารฮาลาลโลก
- แปรรูปสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการท่องเที่ยว

นโยบายที่สำคัญและทิศทางการพัฒนา

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวครบวงจร
๒. เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพและเพียงพอ ทั้งนี้อนุญาตให้จดทะเบียนมัคคุเทศก์ชาวต่างประเทศได้ชั่วคราวในช่วงเวลาที่ขาดแคลน
๓. สร้างจุดขายของภูมิภาคตามทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็นต้น เช่น ภาคเหนือ เป็นท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา ภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณสถาน เป็นต้น
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยการจัดโครงการปีแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ยกระดับแพทย์แผนไทย พัฒนาแหล่งพักผ่อนระยะยาวและครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุ
๕. สนับสนุนการท่องเที่ยวหลากหลายวัฒนธรรม สร้างแหล่งท่องเที่ยวเด่นในแต่ละจังหวัด ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกระจายความเจริญไปทุกจังหวัด
๖. จัดตั้งสภาการท่องเที่ยวที่มีตัวแทนของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
๗. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุม แสดงสินค้า แสดงนิทรรศการครบวงจร และเป็นศูนย์รวมการซื้อสินค้า (Shopping Destination) ในภูมิภาคเอเชีย
๘. จัดรายการส่งเสริมอาหารท้องถิ่นและผลไม้ไทย เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งล้านล้านบาท ภายใน ๔ ปี โดยอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้สมดุล
๙. เพิ่มมาตรการควบคุม ดูแล บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ มาตรฐานรายการท่องเที่ยวและราคา ตลอดจนป้องกันการหลอกลวงขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

## นโยบายแรงงาน

พรรคจะมีสยามจะเน้นหนักในด้านความยุติธรรมทางสังคม (SOCIAL JUSTICE) ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบ (ผู้ประกันตน) และแรงงานนอกระบบซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ (SELF EMPLOYED) ผู้รับงานมาทำที่บ้าน (HOME WORKERS) หาบเร่ แผงลอย รถเข็น จักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ และสามล้อเครื่อง ฯลฯ โดยจัดการเอาโรคเอาเปรียบ รักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อสังคม โดยเฉพาะกฎหมายประกันสังคม

## ๑. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้

๑.๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบในโรงงานเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาแก่คนงาน

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้เพิ่มความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง หรืออาชีพอื่น ๆ โดยรัฐให้เงินอุดหนุนทั้งในโรงงานและนอกโรงงาน ตลอดจนการฝึกอาชีพใหม่ เช่น การทำอาหาร ช่างเสริมสวย ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่อง งานฝีมือ รวมไปถึงงานด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ

๑.๓ รัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนลูกจ้างที่ว่างงานหรือลูกจ้างที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ โดยประสงค์จะทำอาชีพเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม

๑.๔ จัดทะเบียนฝีมือแรงงาน ปรับค่าจ้างให้มีความหลากหลายทางด้านทักษะและประเภทงาน มีพื้นฐานสอดคล้องกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

## ๒. ด้านสวัสดิการแรงงาน

ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นในกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการไปที่แห่งใหม่

๒.๒ ให้สามปีลาหยุดในช่วงที่ภรรยาคลอดบุตรได้แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างจัดให้มีสถานเลี้ยงเด็กภายในสถานประกอบการของนายจ้าง

๒.๔ ส่งเสริมให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ

๒.๕ ให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่บนพื้นฐานการดำรงชีพในขั้นมาตรฐานต่ำสุดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และอิงวิธีการคำนวณของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้คล้องจองกับความเป็น

สากล รวมทั้งมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในบางอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แต่ละจังหวัดสามารถปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติ

๒.๖ ดูแลความปลอดภัยของแรงงานโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบและควบคุมลักษณะการก่อสร้างโรงงาน ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย การป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุ มลพิษและสารอันตรายที่เกิดจากการทำงาน โดยมีการตรวจสอบเป็นประจำอย่างจริงจัง

๒.๗ ส่งเสริมสวัสดิภาพและเสรีภาพของแรงงาน เช่น ไม่ให้มีการกำหนดวันและเวลาทำงานยาวนานเกินควร มีที่พักอาศัยที่ถูกต้องสุขลักษณะ

๒.๘ กำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานเด็กและสตรีให้ชัดเจน

๒.๙ ปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้ครอบคลุมการคุ้มครองแก่แรงงานที่ตกงาน คนงานสูงอายุที่ทำงานมาเป็นเวลานาน และแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ และการรับงานไปทำที่บ้าน

๒.๑๐ กำหนดให้สถานประกอบการต้องจ้างแรงงาน ให้อยู่ในระบบอัตราเงินเดือนและสวัสดิการเดียวกันทั้งสถานประกอบการ แทนการจ้างเหมาช่วง

### ๓. ด้านแรงงานสัมพันธ์

ปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมการตั้งสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ และคุ้มครองลูกจ้างที่ขอตั้งสหภาพแรงงานอย่างเคร่งครัด และลดเงื่อนไขขั้นตอนในการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพ และต้องได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

๓.๒ ในกรณีมีการยื่นข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมของลูกจ้างต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือกรณีนายจ้างยื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็ตาม ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่คดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อหาข้อยุติ

๓.๓ กรรมการบริหารสามารถลางานเพื่อดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นของสหภาพแรงงาน หรือเพื่อการศึกษาอบรมในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยได้รับค่าจ้าง

๓.๔ ส่งเสริมความสมานฉันท์กลมเกลียวระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐจะช่วยเหลือไกล่เกลี่ย

๓.๕ สถานประกอบการใดที่มีสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิกเกิน ๒ ใน ๓ ของลูกจ้างในลักษณะประเภทแรงงานเดียวกัน ลูกจ้างอื่นจะตั้งสหภาพแรงงานซ้อนไม่ได้

๓.๖ ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการเจรจาต่อรอง และการปรองดอง ให้ถือว่าการตกลงโดยระบบทวิภาคีเป็นระบบที่ดีที่สุด รวมทั้งต้องส่งเสริมการจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยถือเอาจำนวนองค์กรที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของข้าราชการ

๔. แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนทดแทน

ให้ผู้ประกันได้รับสวัสดิการและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

๔.๑ ผู้ที่ตกงานให้จ่ายเงินสมทบเพียงเท่าเดียว (ปัจจุบันจ่ายสองเท่า) เพื่อรักษาสิทธิความเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมเอาไว้

๔.๒ จัดตั้งโครงการธนาคารแรงงาน โดยให้แบ่งเงินกองทุนประกันสังคมออกไปตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลสวัสดิการ ผ่อนคลายความเดือดร้อน เป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน ตลอดจนใช้ในการประกอบกิจการของสมาชิกและครอบครัว โดยปล่อยกู้ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า ธุรณาการพาณิชย์ โดยจะคิดอัตราผ่านธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ของรัฐ

๔.๓ กรณีลูกจ้างเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทำงาน ให้ลูกจ้างได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงจากกองทุนทดแทนจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา (ปัจจุบันกองทุนทดแทนจ่ายแค่ ๓,๕๐๐ บาท ถ้าจะขอเพิ่มต้องยื่นอุทธรณ์ ทำให้เสียเวลามากและได้ยากมาก แม้จะรับอนุมัติจากคณะกรรมการอุทธรณ์ก็มีกว่าต้องไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท) และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างรักษาพยาบาลนั้นลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างเต็ม ๑๐๐ %

๔.๔ ให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพ เนื่องจากการทำงานตลอดชีวิต

๔.๕ ขยายการคุ้มครองระบบประกันสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบภายใน ๔ ปี

๕. แรงงานต่างด้าว

รัฐจะต้องควบคุมปริมาณการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยใช้ระบบโควต้าตามประเทศและประเภทของอุตสาหกรรม โดยมีการกำหนดโควต้าทุกปีมากขึ้น้อยตามความจำเป็น และความต้องการของเอกชนในอุตสาหกรรมบางประเภทเหล่านั้น และให้นำแรงงานที่นำเข้ามาตามโควต้าที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย เข้าทดแทนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และจะไม่มีการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

#### ๖. ส่งเสริมอบรมแรงงานป้อนตลาดโลก

ดูแลการส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศเพื่อไม่ให้บริษัทจัดหางานหลอกลวงและเอาเปรียบคนงาน รัฐจะต้องสร้างความโปร่งใสในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ แรงงานต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ถูกเอาเปรียบ ถูกขูดรีดจากบริษัทจัดหางานน้อยที่สุด โดยรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหภาพแรงงาน และองค์กรเอกชนอิสระ (NGO) เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการร่วมกันขูดรีดแรงงานระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และบริษัทจัดหางาน ธนาคารแรงงานจะช่วยเหลือให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำแก่แรงงานที่จำเป็นต้องใช้เงินในการเตรียมตัวเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วย

#### นโยบายการคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงครอบคลุมอย่างกว้างไกลครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนและเป็นธรรม “พรรคจรมีสยาม” จะพยายามในทุกวิถีทางและระดมทรัพยากรทุกอย่าง เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค โดยมีการคมนาคมที่เปี่ยมประสิทธิภาพเป็นฐานรองรับอันแข็งแกร่ง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการเดิมและมาตรการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

#### ๑. เชื่อมโยงคมนาคมทั้งระบบให้ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

##### ๑.๑ ด้านการขนส่งทางน้ำ

๑.๑.๑ พัฒนาการขนส่งทางน้ำ ส่งเสริมพาณิชย์นาวี เร่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำ ทั้งในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล พร้อมกับส่งเสริมพัฒนาพาณิชย์นาวี ด้วยการเพิ่มขนาดกองเรือในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ สนับสนุนการช่วยเหลือพิเศษทั้งด้านเงินลงทุนและระบบภาษีอย่างเหมาะสม

##### ๑.๑.๒ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็น Transshipment Hub ของภูมิภาค



๑.๑.๓ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเรือและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

๑.๒ ด้านการขนส่งทางอากาศ

๑.๒.๑ เพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของภูมิภาค

๑.๒.๒ เร่งก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดบริการตามระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒.๓ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาทำหน้าที่บริหารสนามบินดำเนินการในจังหวัดต่าง ๆ อย่างโปร่งใส โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน

๑.๓ ด้านการคมนาคมทางบก

ทางถนน

- พัฒนาศูนย์ระบบคลังสินค้า (Logistic) โลจิสติกส์เพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ตลอดจนในเขตภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค และบริเวณจังหวัดชายแดนที่สำคัญ

- พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนให้มีมาตรฐานเป็นเส้นทางใหม่ที่หลีกเลี่ยงชุมชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

- บำรุงรักษาสภาพถนนให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน และพิจารณาเสริมความแข็งแรงของโครงข่ายถนนและสะพาน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพผิวทางของถนนให้เป็นผิวทางแข็ง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักบรรทุก และสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี ด้วยการให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพิจารณามาตรการทางภาษีหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

- เร่งก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย (Land Bridge)

ระบบราง

- ปรับเปลี่ยนระบบรถไฟโดยสารระหว่างเมืองเป็นรถไฟระบบไฟฟ้า โดยดำเนินการพัฒนาทั่วทั้งประเทศและให้ครอบคลุมทั้ง ๔ เมือง ใน ๔ ภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่, กรุงเทพฯ - ภูเก็ต กรุงเทพฯ - นครราชสีมา และกรุงเทพฯ - ระยอง เป็นต้น มีโครงการนำร่อง คือ โครงการรถไฟระบบไฟฟ้าสายด่วนกรุงเทพฯ - นครราชสีมา โครงการรถไฟระบบไฟฟ้าสายด่วนสายกรุงเทพฯ - ระยอง

- ขยายเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ไปยังธนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ตลอดจนเชื่อมต่อโครงข่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- พัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเส้นทางที่มีความพร้อมในการดำเนินการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาคารจอดรถยนต์ และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ บริเวณสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- พัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งสินค้า สายระยอง-อีสานตอนบน ในเส้นทางการขนส่งสินค้า จากอีสานตอนบน (ขอนแก่น หนองคาย) ไปสู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแหลมฉบัง ซึ่งจะดำเนินการเพิ่มความจุและปรับปรุงเส้นทางให้เป็นทางคู่ตลอดสาย โครงการนำร่องเส้นทางรถไฟระบบไฟฟ้าโดยสารสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งสินค้าสายระยอง - อีสานตอนบน ถือได้ว่าเป็นโครงการเปิดทางสู่ภาคอีสาน ซึ่งจะเป็นรากฐานของระบบการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีนต่อไป

## ๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

๒.๑ กำหนดโครงสร้างตลาด หลักเกณฑ์การแข่งขัน การเชื่อมต่อ และการกำหนดอัตราค่าบริการโครงข่ายหลักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

๒.๒ จัดให้มีองค์กรอิสระเป็นผู้กำกับดูแล ทำหน้าที่จัดระเบียบกฎเกณฑ์และควบคุมการดูแลการบริการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นธรรม ด้วยการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม

๒.๓ ด้านบริการขนส่งมุ่งส่งเสริมการทำธุรกิจในระบบแข่งขันเสรี โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนการบริการขนส่งที่มีลักษณะบริการเชิงสังคมด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นสะพานช่วยลดช่องว่างต่าง ๆ ในสังคมให้แคบลง

๒.๔ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดเฉพาะวิธีการทำประชาพิจารณ์

๒.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ทั้งขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

๒.๖ ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานร่วมกับประชาชน

๒.๖ เผยแพร่ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากกลุ่มองค์กรเอกชน นักวิชาการ นักลงทุน และประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่

๒.๗ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน (SIA) ให้ครบถ้วนและละเอียดรอบคอบ

#### นโยบายการเกษตรและการจ้างงานในชนบท

กิจกรรมการเกษตรถือเป็นพื้นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมาช้านาน และนับได้ว่าเกษตรกรไทยมีความชำนาญ ตลอดจนความได้เปรียบในเรื่องความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาการเกษตร ในขณะที่การพัฒนาการผลิตของประเทศที่ผ่านมาคำนึงถึงการผลิตปริมาณมาก โดยยังขาดการวางแผนการผลิต และการตลาด ขาดการพัฒนา การวิจัย ในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรอย่างจริงจัง ทำให้สินค้าเกษตรเกิดภาวะล้นตลาด ในขณะที่ยังขาดสินค้าเกษตรบางรายการในบางปี ในขณะที่การพัฒนาการเกษตรของต่างประเทศเริ่มมีการพัฒนามาเป็นคู่แข่งไทยมากขึ้น ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการ ตลอดจนนโยบายในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและการวางแผนการผลิต ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยปราศจากหนี้สินไปพร้อมกัน

จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน แต่ภาคเกษตรกรรมของไทยยังมิได้รับการจัดระบบบริหารและการจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตก็ประสบกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว นโยบายด้านการเกษตรของพรรคมีเป้าหมายเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีความแข็งแกร่งทันสมัย เป็นฐานเศรษฐกิจ อันแท้จริงที่สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถสร้างผลผลิตอย่างเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถสร้างผลผลิตส่วนเกินที่มีคุณค่าและมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะเป็นฐานสนับสนุนอันสำคัญแก่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก นโยบายพรรคจึงมีสยามในด้านเกษตรจึงมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคธุรกิจอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มในสังคม ในขณะที่เดียวกัน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจะต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว

ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร จะต้องเริ่มด้วยการจัดชั้นคุณภาพนี้โดยหนึ่งที่มีคุณภาพดี จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการประนอมหนึ่งกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจัดให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการกำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ปัจจัยการผลิตนั้น ๆ ถึงมือเกษตรกร และถูกใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง หากมีความจำเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาจขยายเวลาการชำระหนี้ให้เกษตรกรเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้โดยพิจารณาเป็นกรณีไป หนึ่งคือคุณภาพนั้น จะจัดให้ได้รับการฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษ โดยวางระบบการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะต่อไปขณะเดียวกันเพื่อผ่อนคลายภาระหนี้สินของเกษตรกรจะต้องสนับสนุนให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรและสหกรณ์ (อตก.) มีบทบาทมากขึ้น ในการเข้ามารับซื้อรับจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการปล่อยกู้และการติดตามหนี้สินพร้อมกันนี้จะจัดเงินอุดหนุนจากเงินกู้ของธนาคารโลกเพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่จำเป็นสำหรับภารกิจในโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานพิเศษสำหรับติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือดังกล่าวมุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการผลิต เพื่อให้พอเพียง ต่อการบริโภคในประเทศเป็นฐานรายได้ที่เพียงพอและสม่ำเสมอต่อการดำรงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่กำหนดประเภทของพืช และสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันเป็นเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการบริโภคภายในความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได้ หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใช้พืชและสัตว์เศรษฐกิจนั้นเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสม และยั่งยืนกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะสำหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจในเป้าหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ทำเลสำหรับพืชและสัตว์แต่ละประเภทความชำนาญหรือความสามารถอันโดดเด่นของคนในท้องถิ่น ศักยภาพทางการตลาด ตลอดจนการสอดคล้องอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงของกระบวนการผลิตและการตลาดระหว่างการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรมกับกระบวนการผลิตและการตลาดในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้วิชาการที่ก้าวหน้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงด้วยคุณภาพ และมีผลตอบแทนต่อพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูงสร้างความ

เชื่อมต่อระหว่างผลผลิตในภาคเกษตรกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต การวิจัย และพัฒนา การตลาด เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคู่กันไปอย่างแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ทั้งในด้านการสำรวจวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการพัฒนาพืชผลเศรษฐกิจของไทยร่วมกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการผลิตและการตลาดร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่สำคัญ การจัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทานการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้วิชาการสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผน การผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารตลาดอย่างมีประสิทธิภาพรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรขั้นปฐม ให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตโดยการพัฒนาาระบบตลาดสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งตลาดกลางการพัฒนาาระบบข่าวสารข้อมูลให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกรอีกทั้งปรับปรุงระบบการพยากรณ์ภาวะการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถทราบล่วงหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยด้วยกัน และระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านการวางแผนงาน การผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการใช้ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาการครอบครองที่ดินของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม โดยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและสภาพความเป็นจริงของชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาการเกษตรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ ต่อการพัฒนาการเกษตรนั้น ๆ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนต่าง ๆ ด้วยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกรสำหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมี

รายได้เสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิตอาหาร และงานหัตถกรรม เป็นต้น

นโยบายและทิศทางการพัฒนา

๑. กระจายรายได้สู่ชนบทเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมกับสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม
๒. จัดตั้งบริษัทสหกรณ์ในระดับชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรผลิตสินค้าท้องถิ่นและผลิตวัตถุดิบการเกษตร
๓. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของโลก (Organic Hub)
๔. นำหลักพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” ออกสู่ภาคปฏิบัติให้แพร่หลาย
๕. จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของเกษตรกรในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายลดต้นทุนและเพิ่มรายได้การเกษตร

๑. สนับสนุนรายได้ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
๒. ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Product) สินค้าเกษตรปลอดภัย และการปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดิน (Hydro-Phonic System) ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หรือการผสมผสานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๓. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการเกษตรร่วมกันในเขตเกษตรกรรมชุมชน (CU) โดยให้เช่าเครื่องมือในราคาถูก
๔. จัดให้มีการประกันรายได้ (Crop Revenue Guarantee) สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่

นโยบายกระจายรายได้และลดหนี้สินของประชาชนในชนบท

๑. จัดงานในชนบทโดยรัฐและจัดหางานนอกฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อฟื้นฟูปัจจัยการผลิตในโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับโครงสร้างหน้าดิน
๒. ประชาชนที่ต้องการมีรายได้เสริม สามารถทำงานสาธารณประโยชน์ปลูกป่าถาวรป่าชายเลน และช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เสียหาย จะได้รับค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. สนับสนุนการสร้างบ้านคอนกรีตของประชาชนด้วยประชาชนโดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกชุมชน

๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism)

นโยบายสร้างความเป็นเจ้าของการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตวัตถุดิบในระดับชุมชน

๑. จัดตั้งบริษัทสหกรณ์ชุมชน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากการแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น โรงสีชุมชน โดยจะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกร และปันผลกำไรที่ได้จากการแปรรูปสินค้าให้เกษตรกรเพิ่มเติม

๒. ส่งเสริมบริษัทสหกรณ์ชุมชน ให้มีส่วนในการผลิตสินค้ามากขึ้น หลากหลาย เพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์ บรรจุกัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๓. ส่งเสริมให้มีโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบและสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบ

๔. จัดให้มีไซโลควบคุมความชื้น และสร้างห้องเย็นในระดับท้องถิ่น เพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร

๕. ให้สิทธิประโยชน์ขั้นสูงสุดแก่บริษัทสหกรณ์ตามกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

นโยบายล้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

๑. ยกหนี้ที่เกิดจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

๒. ให้ประชาชนที่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบสามารถทำงานใช้หนี้ เช่น การปลูกป่า หรือการทำงานสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

๓. จัดให้มีธนาคารชุมชน (Community Bank) เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเป็นแหล่งเงินกู้ฉุกเฉิน ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนเงินฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาให้ประชาชนกู้ยืมเงินเมื่อมีความเดือดร้อนเร่งด่วน

๔. ปรับการบริหารสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านให้ส่งเสริมการผลิต และการลงทุนแทนการสร้างหนี้เพื่อบริโภค ทั้งนี้หมู่บ้านที่พร้อมสามารถส่งเสริมการออมในหมู่บ้าน

นโยบายเพิ่มโอกาสเข้าถึงปัจจัยการผลิต

๑. จัดตั้งธนาคารที่ดิน (Land Bank) เพื่อจัดหาที่ดินของรัฐให้เช่า ทั้งที่ราชการและที่เอกชน (ในกรมบังคับคดี)

๒. ขยายพื้นที่ชลประทาน พัฒนา ๒๕ กลุ่มน้ำ เพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ตลอดปี

๓. ขยายโอกาสการเข้าถึงไฟฟ้าชนบทในไร่นา ตลอดจนพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในเครื่องมือการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ

นโยบายติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกร

๑. เสริมสร้างหลักสูตรพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเรื่องที่จำเป็นต่อการผลิต การบริหารจัดการ
๒. ฝึกทักษะอาชีพเสริมให้เกษตรกร เพื่อหารายได้เพิ่มนอกภาคเกษตร
๓. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ทุนเพื่อเรียนเกษตร สามารถนำไปพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
๔. คลังข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรและข้อมูลการผลิต

นโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร

๑. ตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกให้สูงขึ้น รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรปรับปรุงระบบการเพาะปลูกเพื่อการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ
๒. สนับสนุนการวิจัยเกษตรทางเลือก เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
๓. จัดตั้งโครงการวิจัยประยุกต์สำหรับชุมชนการเกษตร และโครงการเทคโนโลยีสู่ชุมชน
๔. ไม่สนับสนุนการทดลองปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในไร่นาเปิด แต่คงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมในห้องทดลองโดยสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบการปนเปื้อนของ GMOs และกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ GMOs อย่างเคร่งครัด

นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงด้านอาหารและยา

๑. กำหนดบัญชีสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชาติ (Security List)
๒. ส่งเสริมการปลูกพืชยุทธศาสตร์รวมทั้งสมุนไพรและยา
๓. การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อการเกษตรตามความเหมาะสมของที่ดิน และผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไปตั้งในบริเวณอื่น

นโยบายโครงสร้างเพื่อสนับสนุน

๑. จัดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายเป็นกรอบแนวทางการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ



๒. จัดตั้งเขตเกษตรกรรมชุมชนและคณะกรรมการเกษตรฯ ระดับชุมชน (Community Unit : CU) เพื่อดูแลการเพาะปลูก ส่งเสริมบรรษัทสหกรณ์ในระดับชุมชน

๓. จัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกร (Venture Capital) ลงทุนในบรรษัทสหกรณ์ชุมชนในช่วงแรกแล้วขายหุ้นให้เกษตรกรในภายหลัง

๔. จัดให้มีระบบการขนส่งเพื่อรักษาสภาพของสินค้าทางเกษตร (Cool Chain System) ตลอดจนการพัฒนา ระบบสนับสนุน โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo)

๕. จัดให้มีระบบน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง โดยอาจนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น ระบบน้ำหยด

#### นโยบายพลังงาน

๑. จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชนในประเทศ อย่างมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม

๑.๑ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า การสร้างเครือข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการกลั่นและค้ำน้ำมัน

๑.๒ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น แขนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell , Gasohol หรือชีวมวล (Biomass)

๑.๓ ส่งเสริมการใช้แขนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell ในพื้นที่ที่สายส่งเข้าไม่ถึง เพื่อให้ประชาชนทั่วคร้วเรือนมีไฟฟ้า

๒. สร้างความมั่นคงภายในประเทศ

๒.๑ ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและการใช้พลังงานจากแหล่งในประเทศมากขึ้น ที่สำคัญคือ ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น วัสดุการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

๒.๒ ส่งเสริมการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และสนับสนุนการสำรวจ วิจัยและพัฒนา โดยสนับสนุนให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ ปิโตรเลียมและถ่านหิน ใช้เป็นพลังงานรอง

๒.๓ ปรับปรุงระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เช่น นำสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่น และเขตอุตสาหกรรม

๒.๔ เร่งรัดพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนในพื้นที่โครงการ และเพิ่มการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

๓.๑ รักษาระบบการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามกลไกตลาด และสถานะการแข่งขัน โดยปราศจากการตัดสินใจระดับการเมือง

๓.๒ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนการเปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

๓.๓ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยอาศัยมาตรการภาษี การวิจัย และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และการสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ใช้ น้ำมันปิโตรเลียม และไฟฟ้าในอัตราที่สูง เช่น การขนส่งและการผลิตภาคอุตสาหกรรม

๓.๔ ปรับปรุงระบบการขนส่งน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวของประเทศ โดยกระจายศูนย์กลางการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพิจารณาดำเนินการขยายโครงข่ายท่อขนส่งน้ำมัน และระบบรถไฟ เพิ่มเติมจากระบบปัจจุบันไปยัง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน

๔.๑ ส่งเสริมให้เอกชนผลิตไฟฟ้าทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)

๔.๒ ส่งเสริมให้เอกชนมีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

๔.๓ แก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยปรับปรุงมาตรการการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน รวมทั้งปรับปรุงให้กิจการทางด้านพลังงานดำเนินการอย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๕.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีการควบคุมและกำกับดูแลการจัดเก็บและกำจัดกากน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่น และแบตเตอรี่ใช้แล้ว

๕.๒ ส่งเสริมการลงทุนในการนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

๕.๓ กำหนดให้คลังน้ำมัน รถบรรทุกน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บไอน้ำมัน

๕.๔ ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พลังงานหมุนเวียน และชีวมวล

๕.๕ ปรับปรุงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง การเก็บรักษา และในการใช้พลังงาน โดยเฉพาะรถบรรทุกปิโตรเลียม เรือบรรทุกปิโตรเลียม และการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

นโยบายการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน
๒. เพิ่มมูลค่าการส่งออกและส่วนแบ่งตลาดในเวทีการค้าโลก
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
๔. สร้างความเป็นธรรมทางการค้า
๕. สนับสนุนส่งเสริมภาคธุรกิจบริการ

๑. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการ

- สนับสนุนอุตสาหกรรมและสินค้าที่มีผลในการเพิ่มรายได้ต่อคนยากจน โดยให้ความสำคัญกับการแปรรูปสินค้าเกษตร ๖ ประเภท คือ ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ผัก-ผลไม้ อาหาร และสมุนไพรและยา

- สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นผู้นำในตลาดโลกสร้างแบรนด์ของคนไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Design and Packaging)

- สร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย

- ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริการในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ด้านสุขภาพ

## ๑.๑ การพัฒนากำลังคน

- ปรับปรุงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
- เพิ่มแรงจูงใจในการฝึกอบรมคนงานในโรงงาน กำหนดให้การพัฒนากำลังคนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน
- กำหนดให้โรงงานขนาดใหญ่จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Skill Development Fund: SDF) และสามารถเบิกเงินจากกองทุนเพื่อฝึกอบรมคนงานได้โดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นแรงจูงใจ
- ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในโรงงาน โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาแก่คนงาน
- สนับสนุนการสร้างแรงงานเฉพาะทาง เช่น นักออกแบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์
- เพิ่มทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สนับสนุนการนำเทคโนโลยี หรือบุคลากรต่างประเทศเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน

## ๑.๒ ส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&amp;D)

- ส่งเสริมหรือหามาตรการจูงใจให้บริษัทเอกชนขยายกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินสนับสนุนโดยตรง
- ส่งเสริมการลงทุน เพิ่มจำนวนบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา
- จัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่กิจกรรมการยกระดับเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และการทำวิจัยและพัฒนา
- สนับสนุนอุตสาหกรรมนำร่องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร (Venture Capital) และกองทุนนวัตกรรม เพื่อลงทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สนับสนุนให้ทำการวิจัยเทคโนโลยีอเนกประสงค์ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ
- ร่วมมือทำวิจัยระหว่างรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตั้งสถาบันวิจัยในอุตสาหกรรมท้องถิ่นและเทคโนโลยีพื้นเมืองที่สำคัญ

- ส่งเสริมการตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park) และศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี (Technology Incubator Center) ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ (Design and Packaging)

- สนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ให้ทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งทางการวิจัย ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานแก่สถาบันของรัฐ สถาบันอิสระ และพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ อัญมณี อาหาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เป็นต้น

- ผลักดันร่วมกับภาคเอกชนให้มีการจัดตั้งสถาบันในสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

- ผลักดันให้มีการลงทุนด้านวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐและเอกชนร้อยละ ๑ ภายใน ๔ ปี ของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยเงินสนับสนุนและมาตรการจูงใจทางภาษี

#### ๑.๓ การปรับปรุงทางการผลิต การตลาด และการจัดการ

- ส่งเสริมการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาทางการผลิต การตลาดและการจัดการในสถาบันของรัฐและองค์กรอิสระ จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านการตลาด โดยเฉพาะข้อมูลตลาดต่างประเทศในสินค้าอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระ

- จัดศูนย์แสดงสินค้าในระดับภูมิภาคและจังหวัด

- พัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าท้องถิ่นให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้า ๖ ประเภท คือ ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ผัก-ผลไม้ อาหารทะเล สมุนไพรและยา

- ช่วยเหลือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมทุกกลุ่มทั่วประเทศ

#### ๑.๔ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) และความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม

- กำหนดกลุ่มธุรกิจที่จะส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้ชัดเจน

- สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเฉพาะด้าน เช่น สถาบันสิ่งทอ สถาบันอัญมณี สถาบันยานยนต์ สถาบันอาหาร เป็นต้น โดยใช้สถาบันดังกล่าวเป็นศูนย์กลางจัดระบบข้อมูล วางยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาคัสเตอร์ครบวงจร

- ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) และการรับช่วงการผลิต

- สนับสนุนการฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างโรงงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
- พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (การผลิตชิ้นส่วน การบรรจุหีบห่อ แม่พิมพ์ )
- พิจารณาขบวนการห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ
- ลดปัญหาการลำเลียงสินค้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบในทุกขั้นตอน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการเชื่อมโยงและขนถ่ายสินค้า (Logistics Cost)

#### ๑.๕ ปรับปรุงโครงสร้างภาษี

- ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๒๕ ในเวลา ๔ ปี
- ปรับโครงสร้างภาษีให้เอื้ออำนวยต่อการผลิตมีความสอดคล้องและเป็นธรรมแก่การผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะภาษีการนำเข้าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- พัฒนาโครงสร้างภาษีให้มีอัตราที่แข่งขันได้และเป็นธรรม จัดพิธีการภาษีและค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน ตลอดจนข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคของภาคการค้า การผลิต
- ลดภาษีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ต้องนำเข้า
- พิจารณาลดหย่อนภาษีกับกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์บางประเภท เช่น การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีงแวดล้อม

#### ๑.๖ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ขยายขอบเขตการดำเนินการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ให้มีบริการอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้อาจใช้เครือข่ายของธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง และระหว่าง (SMEs) กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- พัฒนาสถาบัน (SMEs) ให้เข้มแข็งและขยายศูนย์ส่งเสริม (SMEs) ครอบคลุมทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือแก่ (SMEs) และชุมชนด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้านข้อมูลและการตลาด

- จัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ทางเลือกการลงทุนของ (SMEs) โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน อาทิ ทำเลที่ตั้งทางธุรกิจ อุตสาหกรรมที่น่าลงทุน ความเสี่ยง แนวโน้มผลประกอบการ แรงงาน แหล่งเงินทุน คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ปัจจัยการผลิต ธุรกิจต้นแบบ

- ตั้ง “กองทุนร่วมทุน” เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

- ตั้ง “กองทุนฟื้นฟูเอสเอ็มอี” ที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี

- ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกิดผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ คน ต่อปี โดยทำการฝึกอบรมความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจแบบเข้มข้น และฝึกอบรมพัฒนาแผนธุรกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น

- จัดตั้งตลาดซื้อขายกิจการ (SMEs) มือสองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

#### ๑.๓ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการทั้งทางด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม

- ส่งเสริมระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งในประเทศและสนับสนุนการส่งออก

- สร้างเมืองเทคโนโลยี (Digital City) ในเมืองใหญ่ทุกภาคเพื่อรองรับการพัฒนาและให้บริการที่ทันสมัย

- ปรับลดและควบคุมค่าบริการ โทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่

#### ๑.๔ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

- ขยายการให้บริการการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง สนับสนุนบริษัทเอกชนช่วยรับภาระการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

- เร่งสร้างบุคลากรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

- จัดบริการการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ จัดตั้งศูนย์วัตถุดิบ เช่น การวิจัยยาง และวัสดุอื่นที่สำคัญ

- เร่งจัดการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

### ๑.๕ การส่งเสริมการลงทุน

- ปรับปรุงกฎหมายส่งเสริมการลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศลงทุน และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ

- ให้บริการช่วยเหลือแก่นักลงทุนในการจัดหาเทคโนโลยีต่างประเทศ

### ๑.๑๐ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

- สนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภค และนิคมอุตสาหกรรมให้รองรับกับอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละประเภท เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบการขนส่ง ระบบไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะให้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อลดต้นทุนการจัดการมลภาวะ

### ๑.๑๑ ผลักดันและส่งเสริมระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

- บังคับใช้มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีโลก รวมทั้งธุรกิจบันเทิง และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

## ๒. ยุทธศาสตร์การส่งออก

### ๒.๑ สร้างคุณภาพธุรกิจส่งออก

- ส่งเสริมนักส่งออกมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดของผู้ประกอบการ

- ปรับปรุงสถาบันส่งเสริมการส่งออก สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ

- เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

- เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

### ๒.๒ สร้างตลาดใหม่

- ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาตลาดโดยผ่านสถาบันต่าง ๆ

- ให้เงินสนับสนุนในการเปิดตลาดใหม่อย่างเต็มที่

- จัดทำยุทธศาสตร์การกระจายสินค้า และการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศที่เป็น

ตลาดเป้าหมาย

- รัฐร่วมมือกับภาคเอกชนสร้างความต้องการสินค้าเกษตรไทย ในตลาดต่างประเทศ

โดยใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์



## ๒.๓ สร้างความเป็นธรรม

- ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างกติกาที่โปร่งใส เป็นธรรมในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
- บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศอย่างจริงจังและเป็นธรรม รวมทั้งการตอบโต้พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
- ป้องกันการผูกขาดทางการค้าในประเทศ

## ๒.๔ สร้างไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในอินโดจีน

- จัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระเบียบพิธีศุลกากร
- สนับสนุนโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบการพัฒนาภูมิภาคอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- ส่งเสริมการจัดตั้งและบทบาทของบริษัทการค้า (Trading Firms)

## ๒.๕ ปรับนโยบายเอ็กซิมแบงก์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

- เพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเอ็กซิมแบงก์ด้านการประกันความเสี่ยงทางการค้า โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเปิดตลาดใหม่
- ปลดปล่อยสินเชื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การค้าโดยรวม เช่น ปลดปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและเส้นทางคมนาคมในอินโดจีน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการพัฒนายุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจในภาคอีสาน

## ๒.๖ ทบทวนนโยบายการค้าต่างตอบแทน

- ยกเลิกนโยบายการค้าต่างตอบแทนในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่ม
- สร้างระบบการค้าต่างตอบแทนให้เป็นธรรม เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการในประเทศมีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการอย่างเท่าเทียมกัน

## ๒.๗ พัฒนาระบบให้บริการการออกไปรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

- ให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการใช้สิทธิประโยชน์จากกฎแหล่งกำเนิดสินค้า

- ปรับปรุงกระบวนการออกไปรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ป้องกันการสวมสิทธิ์

#### ๓. ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๓.๑ เร่งขยายการรวมตัวเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก แก้ปัญหาภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน

๓.๒ ส่งเสริมการทำข้อตกลงทางการค้าไปในทิศทางกรอบพหุภาคี เพื่อสร้างรายได้เปรียบในเวทีการค้าโลก และขจัดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

๓.๓ ทบทวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคี (Bilateral FTA) ที่ลงนามไปแล้ว

- ทบทวนรายละเอียดในส่วน of ข้อตกลงเอฟทีเอที่เจรจาแล้ว รวมทั้งทบทวนกรอบความตกลงและจำนวนประเทศที่เจรจา โดยนำเข้าไปพิจารณาในกระบวนการรัฐสภา

- เร่งศึกษาในรายละเอียดถึงผลกระทบของเอฟทีเอที่มีผลบังคับใช้แล้ว

- เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกระบวนการเจรจา โดยจะต้องมีการศึกษาความชัดเจนถึงลำดับความสำคัญและผลกระทบ

๓.๔ แก้ไขปัญหาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีที่เกิดขึ้นแล้ว

- จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างและฟื้นฟูผู้ประกอบการและเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการลงนาม

- จัดทำโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ

#### ๔. ยุทธศาสตร์การค้าภายในประเทศ

๔.๑ ส่งเสริมการค้าปลีกที่เป็นธรรม

- ออกกฎหมายค้าปลีกเพื่อกำกับดูแลธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ ให้ธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- แก้ปัญหาสัญญาไม่เป็นธรรมระหว่างค้าปลีกรายใหญ่กับผู้ประกอบการรายย่อย

- จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค้าปลีกรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากห้างดิสเคาท์สโตร์รายใหญ่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก

## ๔.๒ การป้องกันการผูกขาดและขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

- บังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการออกเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกละเลย และเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การขายสินค้าต่ำกว่าต้นทุน การมีอำนาจเหนือตลาด

- เร่งพิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย พร้อมทั้งเร่งสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยถึงเจตนารมณ์และแนวทางของกฎหมาย

- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันการฮั้วกันข้ามชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศ

- ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ผลิตเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มกันในระหว่างหน่วยธุรกิจ (collusion) โดยมีจุดประสงค์ในการผูกขาดและเอาเปรียบผู้บริโภค

- ลงโทษผู้ประกอบการที่มีลักษณะจัดคู่แข่ง โดยลักษณะฉ้อฉลและไม่เป็นธรรม

## ๔.๓ ปรับปรุงระบบบริหารการนำเข้าและคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศ

- เร่งกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้า เพื่อป้องกันการเข้ามาตีตลาดของสินค้านำเข้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในประเทศ

- พัฒนาระบบความปลอดภัยของการนำเข้าสินค้าเกษตร และสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และการระบาดของโรคพืชและสัตว์

- ปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุ่มตลาด (Dumping) จากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

- ปกป้องผลประโยชน์ของสินค้าไทยที่ส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ

## ๔.๔ ส่งเสริมความเป็นธรรมในการฟื้นฟูกิจการ

- ออกพระราชบัญญัติฟื้นฟูกิจการแยกออกจากพระราชบัญญัติล้มละลาย โดยพิจารณาใช้หลักเกณฑ์จากสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

- ปรับกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งฝ่ายลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งผู้ค้าประกันและเจ้าหนี้โดยไม่คุ้มครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ

นโยบายด้านสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

๑. นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. นโยบายสาธารณสุข

๓. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๔. นโยบายพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคม
๕. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายการศึกษา

#### นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พรรคจะมีสยามจะดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัยหรือการออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้เพื่อให้เอื้ออำนวย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชน โดยเคร่งครัด

พรรคจะมีสยามจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นองค์กร ที่มีกฎหมายรองรับสถานะและอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อ การปฏิรูป กฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล รัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย อาทิ เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและ ยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ในอนาคตกฎหมาย สนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกฎหมาย ที่เกี่ยวกับตลาดทุน และการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้พรรคจะมีสยามจะส่งเสริมองค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน กฎหมายให้สามารถขยายขอบเขต การทำงานออกไปได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### การป้องกันและการปราบปราม

- พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดระบบสายตรวจ ตู้ยาม ที่พักสายตรวจ (ให้เหมาะสมกับ สถานภาพและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่)
- อบรมเพิ่มเติมความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถระงับเหตุและ ปราบปรามผู้กระทำผิด (ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว)
- กระจายการบริการและการปฏิบัติให้ทั่วถึง (เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับประชาชน)
- ตั้งศูนย์บริการ ปฏิบัติการให้ทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องปราม (ให้มีความพร้อมในการเข้าไป ระงับแก้ไขปัญหา)
- ศึกษาข้อพิพาทของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เพื่อหาทางระงับเหตุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือ อาจเกิดขึ้น)

- จัดทำประวัติข้อมูลบุคคลในท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา
- เร่งรัดจับกุมคดีสำคัญและคดีค้างเก่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กำหนดเป้าหมายในการจับกุมให้ชัดเจน
- มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและตั้งจุดตรวจค้นเป็นระยะตามความจำเป็น (ให้สุจริตชนเดือดร้อนน้อยที่สุด)
- ปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด เพื่อสามารถควบคุมที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
- จัดชุดเฉพาะกิจสืบสวนสอบสวน ติดตามคนร้ายเมื่อมีคดีสำคัญ หรือสะสางคดีค้างเก่าที่สำคัญหรือเป็นภัยกับสังคม

นโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พรรคจะมีสยามจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านความยุติธรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของปัญหาใหม่ ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกพรรค จะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการด้านความยุติธรรมที่สามารถจัดและปรับปรุงแก้ไขพันธะสัญญาและการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวันอาทิกลุ่มผู้บริโภคสินค้าอสังหาริมทรัพย์สินค้า อาหารและยาผู้ใช้บริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ผู้ใช้บริการในสถาบันการเงินและเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ใช้บริการด้านประกันภัยประกันชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้บริการด้านเช่าซื้อ พรรคจะมีสยามจะส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของกระบวนการป้องกันและระงับยับยั้งข้อพิพาทขั้นพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมระบบช่องทางและความสำคัญของการร้องทุกข์กล่าวโทษสิทธิการควบคุมตรวจสอบการแนะนำปรึกษาให้เป็นเครื่องมือของประชาชนผู้บริโภคผู้ด้อยโอกาสและผู้เสียเปรียบให้มีโอกาสเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตนเองมากขึ้น “พรรคจะมีสยาม” จะเร่งรัดพัฒนาระบบและกระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้สามารถประกันหลักความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของพยานสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสิทธิต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดไว้

พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรสถาบันตุลาการ ของกระบวนการยุติธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและกรณีพิพาทระดับสากลได้โดยเฉพาะ การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน นักลงทุนทรัพย์สินทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติ

#### การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในเรื่องการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้ผู้ปฏิบัติมีจิตวิญญาณในการสอบสวน

- การอำนวยความสะดวก การสอบสวนต้องปฏิบัติโดยถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส ผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษ

- มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร

- อบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

- จัดบุคลากรให้มีจำนวนเหมาะสมกับการบริการประชาชนในทุกระดับ

- จัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมและพอเพียง

- ผู้ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริง

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศใกล้เคียง หรือตำรวจสากล

#### การพัฒนาให้สถาบันครอบครัว

การพัฒนาให้สถาบันครอบครัวให้ยึดมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ (เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ระวัง ยับยั้งในการจะประกอบอาชญากรรม)

- ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศาสนา

- จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชนนั้น เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันผู้สูงอายุ ฯ

- ละลายพฤติกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขของประชาชน โดยเริ่มที่พ่อ แม่ แก่ที่ลูก เมื่อสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จะส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง ปลอดภัยไปในตัว

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและสังคมได้ (เมื่อประชาชนมีงานทำ มีฐานะดี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดปัญหาอาชญากรรม)

- สนับสนุนงบประมาณการอบรม ฝึกสอนวิชาชีพ ให้แก่การศึกษานอกโรงเรียน
- สนับสนุนบุคคลค้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง

บางประเภท (เอดส์) ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ทั้งนี้ เมื่อประชาชนมีอาชีพโดยสุจริตจะไม่หันไปประกอบอาชญากรรมทำให้สังคมเดือดร้อน เป็นการช่วยเหลือทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางอ้อม

การส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

การส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐให้มีส่วนร่วมในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ

ให้กรมราชทัณฑ์เป็นสถานที่ขัดเกลาผู้ต้องขังหรือนักโทษ

ให้กรมราชทัณฑ์เป็นสถานที่ขัดเกลาผู้ต้องขังหรือนักโทษให้เป็นคนดีได้จริง ๆ มีอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อพ้นโทษได้

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษ ให้มีงานทำ มีรายได้ ไม่มั่วสุ่มยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

การอบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษต้องทำเป็นขบวนการอย่างมีระบบ เช่น สถานที่ควบคุมนักโทษ และ/หรือ ผู้ต้องขัง ต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีการฝึกอาชีพตามความถนัด ความสามารถ และความต้องการของแต่ละบุคคล

นโยบายสาธารณสุข

พรรคจะมีสยามมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่เกิดจากโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งจากวิกฤตแพทย์ลาออก การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียง ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพมาตรฐาน ส่งผลต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลจำนวนมากประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก ทำให้ประชาชนจำนวนมากเลิกใช้บริการจากโรงพยาบาลรัฐ โดยพรรคจะมีสยามจะเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขไทยอย่างแท้จริง ให้แก่คนไทยทุกคน

พรรคจะมีสยามจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ขยายระบบประกันสุขภาพให้ทั่วถึงส่งเสริมการผลิตและพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและพอเพียงต่อภารกิจรวมทั้งจัดให้มีการกระจาย บุคลากรที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยและ ค้ำต่อการใช้บริการมาใช้ให้แพร่หลายและให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และ ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชนสถาบันครอบครัวอาสาสมัคร สาธารณสุขให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขยายผล ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในภูมิภาคที่เข้ามา กับ กลุ่มแรงงานต่างประเทศ และประชาชาติอื่น ๆ รวมทั้งการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนให้รู้จัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดให้ มีการกำจัดของเสีย ขยะติดเชื้อ และบำบัดน้ำเสียของสถานพยาบาลและสาธารณสุขอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึงเข้มงวดต่อมาตรการ ค้ำครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคอาหาร ยา สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในทาง การแพทย์และการสาธารณสุขรวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนี้ และ สร้างหลักประกันถ้วนหน้าดังต่อไปนี้

๑. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังนี้

๑.๑ ผู้ประกันสังคมให้คงสิทธิผู้ใช้ประกันสังคมตามเดิม

๑.๒ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พัฒนาระบบสวัสดิการการรักษาข้าราชการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยไม่จำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อน ทั้งนี้ จะให้ โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดโดยตรง

๑.๓ ประชาชนชาวไทย คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มข้าราชการ/ประกันสังคม ได้แก่ เด็ก และ เยาวชนอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ผู้สูงอายุเกิน ๖๐ ปี ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนที่สังคมควร



ช่วยเหลือเกื้อกูล ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่า จากสถานพยาบาลในเขตที่อยู่อาศัยที่ตัวเองเลือกไว้ โดยรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทั้งหมด และจัดตั้งบริษัทประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรับผิดชอบเพื่อการนี้โดยตรง

๒. จัดตั้งระบบประกันแหล่งเงินเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โดยอาศัยเงินจากภาษีสรรพสามิต สุรา และยาสูบ โดยกลไก Earmark Taxation ซึ่งเป็นหลักของการใช้ภาษีจากการบริโภคที่ส่งผลทำลายสุขภาพมาใช้เพื่อสร้างสุขภาพ ทั้งโดยการป้องกันและรักษาพยาบาล เพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพอื่น ๔๔ ล้านคน

๓. เพิ่มอัตราเหมาจ่ายรายหัวเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างแท้จริง

เพื่อให้เพียงพอที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความครอบคลุมแก่โรค โดยจะจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม ๑,๓๐๐ บาท เป็น ๑,๗๐๐ บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะแยกเงินงบประมาณคำนวณกลางการแพทย์ไว้ต่างหาก

๔. รัฐจะเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันสุขภาพ

ในกรณีที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการบริการพิเศษ เช่น ห้องเดี่ยว การประกันภัยในต่างประเทศ การประกันภัยร่วมกับการประกันชีวิต

๕. จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวที่เพิ่มขึ้น

ให้กันค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการตรวจร่างกายประจำปีแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวปีละครั้ง รวมถึงการปรึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพของครอบครัว โดยมีแพทย์ประจำครอบครัวเป็นผู้ให้คำแนะนำ

๖. สร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Medical Service)

สร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยอาศัยเงินจากกองทุนคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ (โดยการแก้พระราชบัญญัติดังกล่าว) โดยจัดกลไกการอุดหนุนเงินตามคนไข้ เพื่อความเชื่อมโยงต่อระบบห้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล

๗. จัดตั้งกองทุนพิเศษภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เพื่อทำหน้าที่ประกันภัยต่อ (Reinsurance) เพื่อเจือความเสี่ยงจากสถานพยาบาลในทุกระดับ ให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษ (Catastrophic Illness) รวมถึงการจัดตั้งระบบอุดหนุนพิเศษเพื่อสถานพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย ให้สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการ

๘. เร่งดำเนินการสร้างระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งของภาครัฐและเอกชน

- เพื่อเป็นหลักประกันในการได้รับบริการที่ดี “Quality Assurance” และ “Hospital Audit and Accreditation”

นอกจากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างแท้จริงให้แก่คนไทยทุกคนพรรคการเมืองมีสวามจะดำเนินการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. การเสริมสร้างสุขภาพของสตรีและเด็ก

- ให้สตรีทุกคนที่มีรายได้ไม่พอเพียงได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้รวมถึงการตรวจมะเร็งในเต้านม และมะเร็งปากมดลูกด้วย

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีครรภ์ดื่มนมทุกวัน ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด

- ให้มีการดูแลสตรีมีครรภ์ที่มีรายได้ไม่พอเพียง ในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดอีก ๑ ปี

- ให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

- ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพในรูปแบบและภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดยเน้นการป้องกันเป็นหลัก

๒. ด้านสถานบริการสุขภาพ

- เร่งรัดพัฒนาสถานพยาบาลทุกแห่งมีหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน

- กระจายโรงพยาบาลใหญ่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

- จัดให้มีพยาบาลตำบล

- พัฒนาบริการสุขภาพ “โดยการสร้างนำซ่อม”

๓. ด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

- แก้ววิกฤติการขาดแคลนและลาออกของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

- ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ใน ๔ ปี

- ยกระดับสถานะทางวิชาชีพการสาธารณสุข

๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ส่งเสริม สนับสนุน อบต. และ อสม. เป็นผู้นำสุขภาพสู่ชาวบ้าน

- สร้างแกนนำสาธารณสุขครอบครัวเป็นรากฐานการมีสุขภาพถ้วนหน้า

## ๕. ด้านการบริหารจัดการ

- พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานสาธารณสุข
- เร่งรัดให้มีการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

## ๖. ด้านพัฒนาเทคโนโลยี

- เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพที่อุบัติขึ้นใหม่ให้ทันกาล
- เร่งรัดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทางการแพทย์แผนตะวันออก
- ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของไทยเพื่อการส่งออกทั่วโลก

## นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พรรคจะมีสวามิภักดิ์ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของชาติ ที่จะต้องระดมสรรพกำลังจากทุกส่วนมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจรและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปัญหาให้ได้ภายใน ๒ ปี และลดความรุนแรงของปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมภายใน ๔ ปี

พรรคจะมีสวามิภักดิ์จึงกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้

๑. รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหามีพฤติกรรมต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติด และร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาอย่างจริงจัง

๒. ดำเนินการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติดของกลุ่มเสี่ยง โดยสนับสนุนให้มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลานกีฬาต้านยาเสพติดอย่างเพียงพอ

๓. มุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวผ่านกระบวนการทางสถาบันการศึกษา ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนลดปัจจัยเอื้อต่อการใช้ยาเสพติด เช่น แหล่งมั่วสุมอบายมุข

๔. จัดตั้งหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการปลอดยาเสพติดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการทั่วประเทศ

๕. ให้ทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เสพติดและจัดทำทะเบียนผู้เสพในระดับอำเภอและจังหวัด

๖. รมรณรงค์ชักชวนและใช้มาตรการทางกฎหมายให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา

๗. ให้จังหวัด และอำเภอ จัดตั้งสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้สถาบันทางศาสนา องค์กรภาคเอกชน ชุมชนให้เพียงพอ และเอื้ออำนวยต่อการถอนพิษยาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

๘. ให้จัดระบบรองรับผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพขึ้นในชุมชน เพื่อสอดส่องดูแล และให้ความช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

๙. สกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติด และการส่งออกเคมีภัณฑ์ในทุกพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องจริงจัง

๑๐. จัดตั้งหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติดบริเวณชายแดนที่มีสถานการณ์ปัญหารุนแรง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ หมู่บ้าน ในทุกภาคของประเทศ

๑๑. ปรามปรามทำลายโครงการกลุ่มนักค้า เครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง และอิทธิพลสนับสนุน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดทำรายชื่อผู้ค้ายาเสพติด รายจังหวัดและปรามปรามให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย

๑๒. ดำเนินการโดยเร่งด่วนกับหมู่บ้านที่มีการค้าและแพร่ระบาดของยาบ้าอย่างรุนแรง อันเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการแพร่ระบาดของชุมชนอื่น โดยใช้มาตรการปรามปราม ป้องปราม การปฏิบัติการจิตวิทยาและมาตรการพัฒนา

๑๓. จัดให้มีชุดปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองคำร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดและอำเภอที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศ

๑๔. ประสานความร่วมมือในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหยุดยั้งการผลิต การค้าและการนำเข้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดน โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วม

๑๕. ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการจัดการผลิตนอกประเทศ การลักลอบค้ายาเสพติดและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างจริงจัง

๑๖. ปฏิบัติตามพันธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด ภายใต้ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

๑๗. ดำเนินการให้มีกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรามปรามกลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนระดับสำคัญ และเครือข่ายการค้ารายใหญ่

๑๘. ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าดำเนินการต่อต้านกลุ่มนักค้า เครือข่ายการค้า ผู้เกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และจริงจัง

๑๙. ให้มีกระบวนการพิจารณาคดียาเสพติดเป็นกรณีพิเศษ เร่งรัดดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับคดีรายย่อยหรือผู้เสพยาจะเน้นการลงโทษโดนมาตรการช่วยเหลือทางสังคมแทนการลงโทษรุนแรงตามกฎหมาย

๒๐. ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวในรูปของประชาสังคม เครือข่ายในกลุ่มประชาชน เพื่อต่อสู้กับปัญหาเสพติดทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ

๒๑. สร้างกลไกการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๒๒. สร้างกลไกภาครัฐให้ตอบสนองการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพติดของภาคประชาชน โดย สนับสนุนการใช้มาตรการทางสังคมเข้ามาแก้ไขปัญหาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนใช้มาตรการทางสังคมที่มีอยู่เพื่อการควบคุมปัญหาในระดับพื้นที่

๒๓. เพิ่มความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาเสพติด ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

๒๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งและความพร้อมขององค์กรการแก้ไขปัญหาเสพติดในทุกระดับ

๒๕. จัดระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะระบบงบประมาณ จะเน้นการกระจายลงสู่พื้นที่การแก้ไขปัญห

๒๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ กำหนดภารกิจด้านยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

๒๗. ให้มีการประเมินสถานการณ์ปัญหาและการดำเนินงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในทุก ๖ เดือน

นโยบายพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคม

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ผลการสำรวจศึกษาชี้ชัดว่า วิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปเผชิญปัญหานั้นับประการ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น คนจนเพิ่มมากขึ้น ผู้คนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิด ยิ่งไปกว่านั้นภาวะแวดล้อมของสังคมนำพาผู้คนไปสู่ทัศนคติ และค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ เหม่อheim เห็นเงินเป็นคำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง การประสบความสำเร็จในชีวิตคือการมีเงิน ซึ่งจะมาด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวยทางลัดจากการเสี่ยงโชค เป็นหนี้ หรือวิธีอื่น ๆ ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร อดทน กำลังจะเลือนหายไป คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่ผู้คนกำลังมองข้ามและไม่ได้เป็นกรอบยึดโยงแห่งการดำเนินชีวิตอีก สังคมจึงมองเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นมากและเด่นชัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมของเด็กหรือผู้ใหญ่ เช่น การทุจริต นื้อ โกง การไม่มีวินัย การไม่เคารพกฎหมาย การเล่นการพนันและอีกมากมาย

พรรคจึงมีสวามิเถื่อนว่าสังคมนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความลึทซึ่งทางปัญญาและอารมณ์จะเป็นสังคมนที่พึงปรารถนาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมวลสมาชิกของสังคมนทุกระดับซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการสะสมความมั่งคั่งของประเทศ

ยิ่งกว่านั้นพรรคตระหนักดีว่ามนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะและรับการถ่ายทอดทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองให้เป็นสากลนั้น จะเป็นหนทางหนึ่งของการอยู่รอดจากภาวะวิกฤตในปัจจุบัน และเป็นการอยู่รอดที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรีควบคู่กับความเข้มแข็งของสถาบันสังคมน ความเอื้ออาทรระหว่างกันและความเกื้อกูลกันของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นพลังขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกำหนดวิถีชีวิต และทิศทางของการอยู่รอดได้โดยองค์กรทางสังคมนที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเลือกกระบวนการสร้างความมั่งคั่งของตนได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ และข้อจำกัดตลอดจนวิถีชีวิต และการสังคมนทาง ภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นขจัดความไม่เป็นธรรม ต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอันมีเหตุ มาจาก ความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพ การทำงาน และปริมาณรวมทั้งการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแต่ละชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อป้องกัน มิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกระดับดำเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อขจัดปัญหาเสพติดรวมทั้งเร่งรัดการป้องกันปราบปรามการผลิตและเผยแพร่ยาเสพติดในหมู่เด็ก และเยาวชนอย่างจริงจังพร้อมทั้งจัดให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมนได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วย ตระหนักว่ามนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในระบบการผลิต และระบบเศรษฐกิจแผนใหม่ พรรคจึงส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้รัฐสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน และการคลังเพื่อให้การพัฒนาทักษะ และฝีมือแรงงานสามารถตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจในแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาหางานทำในเมือง ขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วยการคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ

ถูกกดขี่ข่มเหง โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างเข้มงวดส่งเสริมมาตรการด้านการประกันสังคม ขยายขอบข่ายการให้สวัสดิการด้านแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานระยะสั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาเสริมเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดที่ดี โดยมีแหล่งรวมความรู้เสริม อาทิ ห้องสมุดพิพิธภัณฑสถานแห่งนั้น ทนทานการ ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา รวมทั้ง การจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้แก่เด็กและเยาวชนตามความถนัดเร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแก่ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ประสบภัย สาธารณะผู้ด้อยโอกาส และผู้ขาดไร้อุปการะส่งเสริมการรวมตัวของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ชาวชุมชนแออัดผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดไร้อุปการะให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย กำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มตน ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพการพิการและทุพพลภาพ มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้โอกาสและสร้างความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างเต็มที่ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมอันดีของแต่ละท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาของตนเองส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันจากศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทักษะและเทคนิควิทยาการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของแต่ละชุมชนโดยปรับปรุงกลไกของรัฐให้อำนวยความสะดวก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สมาชิกของสังคมโดยทั่วไปก็มีความยากลำบากอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตตามทำนองคลองธรรม ด้วยจริยธรรมและคุณธรรม ยิ่งเป็นสตรีและเด็กก็ยิ่งต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคเป็นร้อยเท่าทวีคูณ ผลแห่งการพัฒนาดังกล่าว หากจะพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบถึงความไม่เสมอภาค ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตระหว่างหญิงและชาย คนชราและผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

พรรคจมีสยามตระหนักถึงความเป็นจริงของสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยความกังวล ด้วยความห่วงใย “พรรคจมีสยาม” จึงได้คิดกำหนดนโยบายแนวทางที่จะสร้างภาวะและเงื่อนไขหลัก ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่มีคุณภาพในสังคม

๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ ให้มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพในสถานประกอบการและชุมชนอย่างทั่วถึง

๑.๒ ให้สามีลาหยุดในช่วงที่ภรรยาคลอดบุตรได้ ๓๐ วัน และให้ทั้งสามีและภรรยามีสิทธิในการผลักดันงานเพื่อดูแลบุตรในช่วง ๖ เดือนแรกหลังคลอด

๑.๓ ให้มี “ลานชีวิต” ในชุมชน เพื่อให้สมาชิกทุกเพศ ทุกวัย ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะวัฒนธรรม (เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเมืองต้น) โดยให้เยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินการบริหารจัดการเอง

๑.๔ จัดให้มีองค์กรให้ความรู้กับผู้ที่กำลังจะสมรสในการใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตร

๑.๕ ให้มีศูนย์เสริมสร้าง บริการ ช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในเมืองต้นและการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

๑.๖ จัดให้มี “ครอบครัวศึกษา” ซึ่งรวมถึง “ทักษะชีวิต” ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย

๑.๗ ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกษียณอายุและมีคุณภาพเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน

๑.๘ พัฒนาให้สถาบันครอบครัวยึดมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ

- การเคารพ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศาสนา

- จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชนนั้น เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันผู้สูงอายุ

- ละลายพฤติกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขของประชาชน โดยยกเลิกห้วยบนดินต่อต้านการเปิดบ่อนและจดทะเบียนโสเภณี



## ๒. การสร้างความเสมอภาค

๒.๑ รมรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อบทบาทหญิงชาย ลดอคติทางเพศ ผ่านกระบวนการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย

๒.๒ ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกหรือสร้างกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการดำเนินชีวิตของสตรี

๒.๓ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีศูนย์คิดตามและปฏิบัติการเพื่อให้มีความเสมอภาคระหว่างหญิง - ชาย รวมถึงการมีกลไกเพื่อจัดการเลือกปฏิบัติด้วย

๒.๔ ส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับในสัดส่วนที่เหมาะสม

๒.๕ จัดการไม่รู้หนังสือของสตรีให้หมดไป (เน้นโอกาสและการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

๒.๖ ให้มีกองทุนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อจะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

## ๓. การพิทักษ์เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

๓.๑ รมรณรงค์และกำหนดให้การยุติความรุนแรง โดยเฉพาะต่อสตรี และเด็กเป็นวาระแห่งชาติ

๓.๒ ให้มีเครือข่ายและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อพิทักษ์สิทธิสตรี การช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก แบบครบวงจร ต่อเนื่อง และนับไว โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และปัญหาแรงงาน

๓.๓ รมรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน/องค์กรมีมาตรการ แนวปฏิบัติตลอดจนดำเนินการป้องกันแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ

๓.๔ รมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ ให้ทั้งหญิงและชายร่วมกันรับผิดชอบ

๓.๕ ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ โครงการ “รู้สิทธิ มีเสียง” เพื่อเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ เช่น อายุ ๖๐ ปีมีเบี้ยเลี้ยง ศึกษาฟรี รักษาฟรี

๓.๖ ส่งเสริมการจัดตั้งเวทีประชาธิปไตยของเด็ก

## ๔. การสร้างเสริมผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

๔.๑ จัดตั้งศูนย์เอื้อโอกาสระดับชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการจัดสรรเวลา โอกาสและทรัพยากร โดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (เช่น ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านพักพิง โรงทาน)

๔.๒ ส่งเสริมพลังเครือข่ายช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน และจัดให้มี “บ้านพักพิง” ชั่วคราวสำหรับผู้หญิง เด็ก และเยาวชนที่ไร้บ้านจากสาเหตุต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ในการดำเนินงาน

๔.๓ สนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้า การให้มีครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวทดแทนชั่วคราว รวมถึงการสนับสนุนให้มีการรับเป็นบุตรบุญธรรมและการณรงค์เปลี่ยนค่านิยมของคนในสังคมให้เห็นคุณค่าเด็กเท่าเทียมกัน

๔.๔ พัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities: LD) โดยจัดให้มีโรงเรียนและบริการเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง

๔.๕ พัฒนาสมรรถภาพผู้พิการด้วยกระบวนการสมัยใหม่ ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะคนพิการในชนบทห่างไกลด้วยการจัดตั้งแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลทุกแห่งในระดับอำเภอ และศูนย์ฟื้นฟูสาขาต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

๔.๖ สนับสนุนบุคคลด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงบางประเภท (เอดส์) ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถดูแลตัวเองได้

๔.๗ อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบให้แก่ผู้พิการ สนับสนุนการปรับระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

๔.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการรวมตัวของผู้พิการในทุกระดับเพื่อการช่วยเหลือกันและการมีส่วนร่วมทั้งด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้พิการทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ช่วยเหลือผู้พิการอย่างครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น

๔.๙ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้พิการและผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ เพื่อแบ่งเบาภาระทางภาษี อันจะช่วยให้ผู้พิการมีพลังและกำลังใจในการพัฒนาสังคมร่วมกับทุกคนในสังคมไทยอย่างสมศักดิ์ศรีตลอดไป

## ๕. การคุ้มครองผู้บริโภค

๕.๑ ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแลทั้งด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อผู้บริโภค

๕.๒ ยกกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยอาหารที่บริโภคในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล

๕.๓ เร่งกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้า เพื่อป้องกันการนำเข้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐาน

๕.๔ พัฒนาระบบความปลอดภัยของการนำเข้าสินค้าเกษตร และสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และระบาดของโรคพืชและสัตว์

## ๖. การพัฒนาที่อยู่อาศัย

๖.๑ จัดหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ในราคาที่สามารถซื้อหรือเช่าได้ โดยใช้เทคโนโลยี และวัสดุสมัยใหม่ที่เหมาะสม

๖.๒ จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านทางธนาคารชุมชน/โครงการธนาคารแรงงาน/โครงการธนาคาร ข้าราชการ

๖.๓ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด ผู้แทนชุมชน อาสาพัฒนา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย

๖.๔ จัดผังเมืองและสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพื้นที่นั้น ๆ

## นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักว่าการกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับฟื้นตัวนั้นจำเป็นต้องพึ่งพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการต้องนำเข้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลิต และบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนเรื่องเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ พื้นฐานของการดำรงชีวิตกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการฝึกอบรมและเสริมทักษะโดยเฉพาะการ รองรับการถ่ายทอดด้านทักษะและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้คุณภาพฝีมือแรงงานที่เป็นหัวใจของ ระบบเศรษฐกิจแผนใหม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

พรรคจึงมีสยามจึงมีนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความ เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งเสริมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและการพัฒนา โดยให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของ ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและ กระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและจัดการรวมทั้ง คัดเลือกทักษะที่เหมาะสมต่อศักยภาพความเชี่ยวชาญและความชำนาญของคนไทยในการเลือกทักษะ ของการผลิตที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภค ภายในประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ต่อในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งการรับรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของ

เทคโนโลยีการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถ่ายทอดทักษะรวมไปถึงการให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสมดุลดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ อย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของการแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่กำหนดให้ผู้ใดก่อความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมิให้เกิดมลพิษอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐ ในการแก้ไขปัญหาล้างสิ่งแวดล้อม และมลพิษ ร่วมกันเร่งรัดการวางระบบควบคุมที่เหมาะสมต่อสารพิษและวัตถุอันตราย และการป้องกันมิให้สารพิษและวัตถุอันตราย ก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ให้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการพึ่งพาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น ควบคู่กับการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดันทุนต่ำสามารถพัฒนาและขยายได้อย่างยั่งยืน

#### ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๑. เร่งรัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าเป็นร้อยละ ๔๐ ใน ๑๕ ปี

๒. ลดความขัดแย้งและข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานของความสมดุล ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเร่งผลักดันพระราชบัญญัติป่าชุมชน

๓. กระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ พระสงฆ์ เพื่อสร้างค่านิยมของสังคมให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความพอใจในการดำรงชีวิตอย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศน์

๔. เน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๕. สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า รวมถึงเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ ปรับระบบเตือนภัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ลดมลพิษ

๑. สนับสนุนส่งเสริม การลดทรัพยากร (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การใช้ซ้ำ (Reuse) รวมถึงการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

๒. สนับสนุนให้มีการจัดการของเสียและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มความสำคัญต่อการป้องกันและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ

๓. เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนหรือการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลงโทษผู้ที่ละเมิดหรือสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้นำต้นทุนทางสังคม (Social Cost) มาคิดเป็นต้นทุนในการผลิต

๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การใช้พลังงานสะอาด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำออกสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม แหล่งบริการ ส่วนราชการ ครุฑเรือน และการขนส่ง ให้แพร่หลายโดยเริ่มจากการเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะในเมือง

ด้านอื่น ๆ

๑. ผลักดันแหล่งโบราณสถานและศิลปกรรมของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในทุกกระดับ รวมถึงอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟู โบราณสถานและศิลปกรรม เพื่อพัฒนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนจากพื้นที่หน่วยงานราชการ และให้สิทธิทางภาษีแก่เอกชนที่นำใช้ที่ดินว่างเปล่า เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตอนามัย และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการศึกษา

๑. ส่งเสริมกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ

- พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้ และคู่มือกีฬาเป็นการส่งเสริมและจัดประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้เหมาะกับวัยเด็ก การสนับสนุนกีฬาที่สามารถเล่นได้ ในทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

๒. จัดทำแผนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา

- จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการการกีฬาในทุกระดับ ตลอดจนเก็บฐานข้อมูลเรื่องความสะดวกด้านการกีฬาที่มีอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ

๓. เพิ่มความถี่ในการจัดการแข่งขัน

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาย่อยครั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติเช่นการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม สโมสร สมาคม อย่างแพร่หลาย

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและผู้ฝึกสอน

- เน้นความสำคัญในการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผู้ฝึกสอน (โค้ช) ส่งเสริมความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ แก่ผู้ฝึกสอน (โค้ช)

๕. ตั้งกองทุนและสวัสดิการ

- จัดให้มีกองทุนและสวัสดิการ สำหรับบุคลากรด้านกีฬา โดยให้มีเงินตอบแทนเสมือนเงินบำนาญให้หลังจากเลิกเล่นไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางวิชาชีพ

๖. พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

- จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเร่งพัฒนาด้านการกีฬาของไทย เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากิจการกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูงแบบมืออาชีพในทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก

๗. พัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ

- ให้ความสำคัญกับนักกีฬาอาชีพทั้งในแง่ของงบประมาณในการสนับสนุนระหว่างการฝึกซ้อม รางวัลหรือค่าตอบแทนหลังการแข่งขัน สวัสดิการในระยะยาวหลังจากไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพ โดยอาจเตรียมจัดหาอาชีพ เช่น การเป็นผู้ฝึกสอน (โค้ช) หรือเป็นกรรมการในการตัดสิน จูงใจเยาวชนให้มาสนใจกีฬาในฐานะที่เป็นอาชีพหนึ่งมากขึ้น สนับสนุนกีฬาให้เข้าไปในเชิงพาณิชย์โดยรัฐจะสนับสนุนมาตรการทางงบประมาณ หรือแรงจูงใจทางภาษีเพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุนทั้งทางด้านการพัฒนา หรือค่าตอบแทน จัดตั้งสวัสดิการเพื่อพัฒนาทางด้านความสามารถของนักกีฬา เนื่องจากจะเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น

๘. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

- สนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารการศึกษา เพื่อให้การบริหารการศึกษา เป็นระบบ

๙. ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา

- โดยการพัฒนาทางการศึกษาในมิติต่าง ๆ จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและนันทนาการในภูมิภาคเอเชีย ภายในระยะเวลา ๔ ปี

นโยบายทางการศึกษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรม

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมยุคใหม่ที่เป็นสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้จึงต้องอาศัยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง สร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตนเองได้ พัฒนาได้ แข่งขันได้

พรรคจมีสยามมีนโยบายและแนวทางที่จะปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยถือว่าการศึกษเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความมั่นคง ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ด้วยการเน้นการอบรมให้เด็กมีนันทะทางปัญญา และวินัยแห่งปัญญา และสามารถใชปัญญามาสรรค์สร้างความคิด และความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง พรรคจมีสยามจึงมีนโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม ดังนี้

๑. ขยายโอกาสและกระจายอำนาจ

การบริหารและการจัดการศึกษารัฐจะต้องรับผิดชอบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลเด็กเล็ก ชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดระดับเตรียมอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม โดยส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินงาน กล่าวคือ

๑.๑ รัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๑๔ ปี

๑.๒ ส่งเสริมให้บิดามารดา บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเพียงพอ

๑.๓ จัดให้ผู้มีความบกพร่องหรือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพ โดยให้การสนับสนุนทั้งในด้าน วิชาการ บุคลากร และทรัพยากร เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษดังกล่าว

๑.๔ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนชุดกีฬา - ชุดลูกเสือ - เนตรนารี และตำราเรียนให้ฟรี ตลอดถึงการเรียนคอมพิวเตอร์

๑.๕ จัดอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.๖ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับประกันสุขภาพจากรัฐ

๑.๗ รมรงค์ให้ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาให้ได้ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า

## ๒. การศึกษาปฐมวัย

ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติ ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใต้กรอบวินัยแห่งปัญญา เข้มงวดต่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู ด้วยการเน้นประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยไม่คุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากเด็กเล็กเป็นวัยแห่งรากแก้วทางการศึกษา “พรรคจงมีสยาม” จึงให้ความสำคัญแก่การพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีมาตรการดังนี้

๒.๑ ให้ความรู้คู่สมรสใหม่ และแม่ที่ตั้งครรภ์ จะได้รับการดูแลสนับสนุนอาหาร บำรุงและการฝากครรภ์จากแพทย์ ตลอดถึง การเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

๒.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของเด็ก พัฒนาคู่มือและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการเรียนและการเรียนรู้เรื่องของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กไทยที่อยู่ในวัยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพร้อมที่จะเรียน

## ๓. ระดับประถม - มัธยมศึกษา

ในระดับนี้ นอกจากจะจัดหลักสูตรตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่เหมาะสมกับศักยภาพทางการผลิตของแต่ละจังหวัด)



รวมเทคโนโลยีด้านคมนาคมสื่อสารในชั้นมัธยมปลาย จะเน้นการฝึกเป็นพลเมืองดี คุณธรรมที่สำคัญ ในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองของไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้การผลิตบุคลากร ที่จบมัธยมศึกษา มีความสามารถที่จะสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

#### ๔. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาจะเร่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถก่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม โดยมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม เพราะได้รับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษามาแล้ว ขณะเดียวกันบัณฑิตในทาง สังคมศาสตร์จะต้องมีความสามารถนำความคิดมาสร้างสรรค์ต่อสังคม สามารถให้คำตอบแก่สังคมได้ อย่างมีคุณค่า และมีความหลากหลายตามความเป็นจริงของโลกยุคใหม่ โดยจะเร่งส่งเสริมการพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพของผู้สอน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็น

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสิทธิภาพ ในการบริหารและความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดย

๔.๑ กำหนดให้มีสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อรองรับผู้จบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔.๒ สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการ ค้นคว้าวิจัย (จะเน้นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการผลิต, การแปรรูปและการขาย) เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้และพัฒนาสังคม โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ และความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ (โดยจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ของ ผลิตภัณฑ์รวมของประเทศภายในระยะเวลา ๕ ปี)

๔.๓ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้บริหารงานอย่างอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการและมี รายได้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๔.๔ ส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจัดระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการ ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

๔.๕ จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เพียงพอสำหรับความจำเป็น และความเดือดร้อนของ ผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

## ๕. อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

ในระดับอาชีวศึกษานั้น จะให้ความสำคัญแก่วิทยาลัยวิชาชีพต่าง ๆ เพราะถือว่าวิทยาลัยวิชาชีพ เป็นหัวใจของการคงอยู่ของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ และคุณภาพของผลผลิต ของวิทยาลัยวิชาชีพ คือ หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแก่กลุ่มวิชาชีพเป้าหมาย พร้อมทั้งเร่งเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการในโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหว่างวิสาหกิจใน ต่างประเทศ หรือสถานศึกษา ในต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ มาสู่วิทยาลัยวิชาชีพของ ไทย ตามความเหมาะสม ความถนัด ความพร้อมและศักยภาพของแต่ละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของ บุคลากรและ ผู้สำเร็จการศึกษาส่งเสริมให้วิทยาลัยวิชาชีพใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรับการ ถ่ายทอดทักษะจากต่างประเทศมาถ่ายทอดเพื่อยกระดับ คุณภาพฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นด้วยระบบ การศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเสริมเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดทักษะฝีมือ แรงงานที่มี คุณภาพ

สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียน อย่างกว้างขวางเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้บริการด้านการเรียน การสอน ในวิทยาการต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจะให้ความสำคัญต่อการศึกษานอกโรงเรียนเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน

ปัจจุบันการอาชีวศึกษาของไทยไม่สามารถพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเพียงพอ สำหรับการ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้ เนื่องจากขาดความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้อง ปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยให้ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการมีบทบาทในการจัดการ อาชีวศึกษามากขึ้น

๕.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูป การอาชีวศึกษาที่เป็นเอกภาพของประเทศ

๕.๒ ให้สถานศึกษา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์การเกษตร และ/หรือสภาการเกษตรแห่งชาติ และสถานประกอบการ จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันในรูปแบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่มีทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา เศรษฐกิจ ทั้งการเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมี บทบาทเป็นผู้นำมากขึ้น

๕.๓ จัดให้ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อรองรับการผลิตนักศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี

๕.๔ จัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของคนไทยให้มีคุณภาพกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ แต่สำหรับแรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว รัฐจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนส่งพวกเขาเข้ามาทำการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น

## ๖. ปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรูปการเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกระดับการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และเรียนอย่างมีความสุข

๖.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยหลักของ ส (ฟัง) จิ (คิด) ปุ (ถาม - ค้นคว้า) ลิ (เขียน) และหลักขององค์ ๔ แห่งการศึกษา คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา

๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงของการเรียนรู้จากประสบการณ์ การสอดแทรกคุณธรรมในทุกวิชาและจัดการเรียนรู้ให้เกิดในทุกที่ทุกเวลาเพื่อให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต

๖.๓ จัดให้ผู้เรียนทุกคนเรียนดนตรี และกีฬาควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจ โดยทุกคนต้องมีทักษะทางด้านดนตรีและกีฬาอย่างน้อยที่สุดอย่างละ ๑ ประเภท โดยเฉพาะทักษะทางดนตรีไทย เพื่อให้มีความซาบซึ้งในความเป็นไทย และทักษะการว่ายน้ำ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต

๖.๔ ส่งเสริมให้ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ และคณาจารย์ต้นแบบ เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนของครู

๖.๕ จัดให้มีกองทุนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อยกย่องให้รางวัลสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

## ๗. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศแต่เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ พบว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ ของโลก จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

๗.๑ จัดทำกฎหมายส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นนโยบาย และมาตรการในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ

๗.๒ จัดให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สร้างเด็กไทยที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทัดเทียมประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๗.๓ เร่งรัดการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจะจัดทำแผนเป้าหมายการผลิตในแต่ละอย่างชัดเจน

๗.๔ เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อภาคอุตสาหกรรมอีก ๒๐% ในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า

## ๘. การศึกษาภูมิปัญญาไทย

ด้วยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย “พรรคจอมีสยาม” จึงมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟู และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยโดยผ่านระบบการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ จึงมีมาตรการดังต่อไปนี้

๘.๑ ให้มีการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล กับภูมิปัญญาสากล โดยมีการฟื้นฟู วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

๘.๒ ยกย่องทรัพยากร บุคคล ซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาไทยในชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ และในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ โดยให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน การฝึกอบรมพัฒนา เพื่อให้มีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับครูในสถานศึกษา

## ๙. การศึกษาภาษาต่างประเทศ

เนื่องจากภาษาต่างประเทศมีความจำเป็น สำหรับการสื่อสารในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร แต่การศึกษาภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อให้คนไทยใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างดี “พรรคจอมีสยาม” จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศ โดยมีมาตรการดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีทักษะในการสื่อสารตลอดจนมีความสามารถแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ เน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ กับภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของพัฒนาในภูมิภาค

#### ๑๐. การพัฒนาวิชาชีพครู

“พรรคจอมมีสยาม” ตระหนักดีว่าครูคือเฟืองจักรที่สำคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา แต่เนื่องจากวิชาชีพครูในปัจจุบันอยู่ในสถานะตกต่ำ จึงจำเป็นต้องปฏิรูปวิชาชีพครูโดยด่วนโดยมีมาตรการดังนี้

๑๐.๑ จัดให้มีแผนการผลิตครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณธรรมของครูมากขึ้น

๑๐.๒ สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาและเชิดชูเกียรติครูในฐานะอาชีพที่มีความสำคัญ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี

๑๐.๓ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อปฏิรูปวิชาชีพครู ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการออกใบประกอบวิชาชีพครู และใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง การออกกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับครูบางประเภท การลดหย่อนภาษีเงินได้ของครู เพื่อให้ครูมีรายได้สูงกว่าข้าราชการทั่วไปอันเป็นแรงจูงใจให้มีความตั้งใจทุ่มเทเข้าสู่อาชีพครูมากขึ้น โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศและวิชาอื่นใดที่ขาดความสนใจเป็นครูด้านนี้มีน้อย แต่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ

๑๐.๔ จัดให้ครูได้รับสวัสดิการพิเศษที่ทัดเทียมกับวิชาชีพเฉพาะอื่น ๆ และมีกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพิ่มกองทุนกู้ยืมสร้างบ้าน ให้ครูอย่างทั่วถึง

#### ๑๑. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พรรคจอมมีสยามได้ดำเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาจนเป็นผลสำเร็จแล้ว เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติเป็นไปตามกฎหมาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ให้ดีขึ้นในระดับมาตรฐานสากล จึงมีมาตรการดังนี้

๑๑.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเร่งรัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทุกประการ

๑๑.๒ จัดให้มีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการประเมินอีกชั้นหนึ่ง

๑๑.๓ ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี และนำไปพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาด้วย

## ๑๒. การบริหารและการจัดการศึกษา

พรรคจะมีสยามให้ความสำคัญกับนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตลอดจน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจึงมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีมาตรการดังนี้

๑๒.๑ เร่งรัดปรับปรุงความพร้อมเพื่อรับรองการกระจายอำนาจ ทั้งในระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๑๒.๒ สนับสนุนการทำวิจัยและโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนารูปแบบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นความมีอิสระในการจัดการศึกษา ความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนาและการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการศึกษา

๑๒.๓ ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา และเร่งรัดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีคณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๔ สนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี และให้นำหลักสูตรจากต่างประเทศมาใช้สอนได้ตามความเหมาะสม

**๑๒.๕ ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพร้อมที่จะจัดการศึกษาได้****๑๓. ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา**

พรรคจมีสยามเน้นความสำคัญของการศึกษาตลอดมาจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการตัดทอนแม้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและจะยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยจะปรับปรุงทั้งวิธีการสรรหา การจัดสรรและการใช้ทรัพยากร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด

๑๓.๑ จัดให้มีระบบ “ภาษีเพื่อการศึกษา” ตามความเหมาะสมของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง โดยส่วนกลางจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให้เขตพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และเพื่อความเท่าเทียมกันในมาตรฐานการศึกษา

๑๓.๒ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากร

๑๓.๓ ปรับปรุงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เพียงพอในระดับอุดมศึกษา ปรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการใช้คืน เพื่อให้ได้เงินคืนเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น และปรับปรุงด้านการบริหารและการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีผู้จัดการและคณะทำงานเต็มเวลา มีระบบฐานข้อมูลกลางและมีระบบการติดตามประเมินผล

**๑๔. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา**

ในยุคของสังคมข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน “พรรคจมีสยาม” จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑๔.๑ ให้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานศึกษาทุกแห่งต้องเชื่อมโยงเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้คนไทยเรียนรู้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดบริการ Internet ฟรี

๑๔.๒ กำกับดูแลให้มีการใช้คลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๑๔.๓ ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๑๔.๔ จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนมีความสามารถในการสืบค้นความรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง

๑๔.๕ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการอบรมครูทั่วประเทศให้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสร้างสื่อการเรียนโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้

#### ๑๕. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และรากฐานของการสร้างสรรค์ความสามัคคีและความมั่นคงของชาติ การที่จะธำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้คงไว้ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์จำเป็นต้องมีมาตรการดังนี้

๑๕.๑ ส่งเสริมให้พระ นักบวช และบุคลากรทางศาสนา ได้รับการพัฒนาเรื่องการสอนศาสนา และมีบทบาทในการสอนคุณธรรม ทั้งในสถานศึกษาและในศาสนสถาน

๑๕.๒ ส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์โดยให้มีการเทียบ โอนเนื้อหาสาระและประสบการณ์กับการศึกษาที่จัดให้กับคนทั่วไปได้

๑๕.๓ ให้การยกย่องและส่งเสริมพระและนักบวชที่เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา

๑๕.๔ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีเอกภาพ

๑๕.๕ ร่วมมือกับองค์กรของทุกศาสนาในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะด้านศีลธรรมด้านจริยธรรมและด้านคุณธรรม

๑๕.๖ ส่งเสริมการทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมไทยทุกด้านให้เจริญด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัยฟื้นฟู และพัฒนา ให้วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ



๑๕.๗ พัฒนาการจัดการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุก ระบบและทุกระดับการศึกษา ให้บูรณาการการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

๑๕.๘ ส่งเสริมการลงทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนผู้สร้างสรรค์งานให้พัฒนางานที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

#### ๑๖. ชุมชนแห่งการเรียนรู้

พรรคจมีสยามตระหนักดีว่าชุมชนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศ จึงมี นโยบายที่จะให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นฐานในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ การปลูกฝังคุณธรรม การสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาความยากจนและ ปัญหาสุขภาพจิต โดยมีมาตรการ ดังนี้

๑๖.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งในเรื่องการศึกษา การพัฒนา อาชีพ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการจัดศูนย์การเรียน ชุมชน การจัดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับท้องถิ่น การออมทรัพย์ การพัฒนาเกษตรกรรมและ ทัศนกรรมในชุมชน

๑๖.๒ จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนไทยทุกคนแห่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และตลอดชีวิต

๑๖.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬานันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้มากขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

พรรคจมีสยามสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นมี ส่วนร่วมต่อการพัฒนาการกีฬาอย่างจริงจังจับคู่กับการสร้างเอกภาพในการบริหาร และการจัดการด้าน การกีฬาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการกีฬาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พัฒนาสถาบันการกีฬา ทั้งของรัฐและเอกชนให้มีการวัดความสามารถที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา โดยให้การ สนับสนุนเป็นพิเศษด้านงบประมาณซึ่งจะเน้นที่การนำงบประมาณไปใช้ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรม พื้นฐานทักษะและความสามารถในการกีฬาของนักกีฬามากกว่าที่จะนำไปสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็น

การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ คูแลสวัสดิการของนักกีฬาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อตอบแทนกับชื่อเสียง เกียรติคุณที่นักกีฬาได้กระทำให้แก่ประเทศชาติ

#### นโยบายด้านต่างประเทศ

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชียกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องแก้ไขทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศให้มากขึ้น

นอกจากนั้นนโยบายต่างประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชุมชนนานาชาติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ปรัชญาสร้างไทยสู่ออนาคตโดยให้ความสำคัญต่อธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศ พรรคจึงมีนโยบายต่างประเทศดังนี้

๑. สร้างความพร้อมในประเทศเพื่อรองรับการแสดงบทบาทในเวทีโลก โดยใช้ประสบการณ์และผลสำเร็จในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของประเทศให้เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งทางภาคการเมือง การปกครอง ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ตลอดจนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ

๒. ดำเนินนโยบายต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติโดยส่วนรวม ชำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน (Human Resource Development) และรักษาเพิ่มพูนความปรองดองท่ามกลางความหลากหลายในสังคม ตลอดจนร่วมมือกับประชาคมโลกในกรอบพหุภาคีมากกว่าการแยกดำเนินการกับคู่เจรจารายกรณี (ทวิภาคี) บนพื้นฐานของการเจรจาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งมั่นเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งด้านการค้า การลงทุน การค้าและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

๓. สร้างบทบาทการเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน และความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ความร่วมมืออนุภูมิภาคทวิภาคี (ASEM) โดยร่วมผลักดันให้มีประชาคมความมั่นคงแบบสมบูรณ

(Comprehensive Security Community) รวมทั้งประชาคมความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Community) ควบคู่ไปกับประชาคมเศรษฐกิจ (Economic Community) และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ปัญหาสินค้าหนีภาษี การก่อการร้ายในภูมิภาค ตลอดจน ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันในภูมิภาค เช่น ไบโอบีโอเทคโนโลยี และ Life-Science เพื่อสร้างความเชื่อถือและสัมพันธภาพอันดี รวมถึงผลประโยชน์ร่วมกันในกรอบของอาเซียน

๔. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกและองค์กรระหว่างประเทศ (UN/WTO) โดยร่วมเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อชาวโลกตามปฏิญญาสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals) โดยเฉพาะการขจัดความยากจนและความอดอยาก ความเท่าเทียมกันในสิทธิมนุษยชน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เพิ่มคุณภาพชีวิตของมารดาและลดอัตราการตายของทารกแรกเกิด รมรงค์แก้ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง และความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

พรรคจึงมีสยามมุ่งมั่นร่วมมือกับประเทศอาเซียนและองค์กรสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหา โครงการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นเกราะกำบังผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งไทยเป็นภาคีรวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันและยึดถือหลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกันรวมทั้งประสานความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด พัฒนบทบาทของไทยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับพร้อมทั้งขยายบทบาทในด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้กว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติส่งเสริมให้นานาชาติร่วมลงทุนกับไทยด้วยการใช้มาตรการทางการเงินการคลังของกันและกันเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายธุรกิจในด้านประเทศกับฝ่ายธุรกิจไทยเร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจต่างประเทศกับวิสาหกิจไทย ส่งเสริมกระทรวงการต่างประเทศให้มีบทบาททางรุกในเวทีระหว่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนของไทยในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศ จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กระบวนการที่ได้กำหนดไว้อย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านพัฒนาและเสริมศักยภาพของหน่วยงานในต่างประเทศให้มีขีดความสามารถในการหาข้อมูลและประสานกับวิสาหกิจในต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในไทย รวมทั้งการลงทุนด้านทักษะและเงินทุนของแต่ละประเทศ พร้อมกับดูแลประสานกับธุรกิจเหล่านี้อย่างใกล้ชิดปรับปรุงกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรวมศูนย์รับผิดชอบการเจรจาการค้าต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการต่อรกรวมทั้งการลดขนาดตัวแทนและปรับปรุงการประสานงานของหน่วยงานราชการในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย โดยประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานราชการด้านการต่างประเทศและเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและให้หน่วยงานราชการในต่างประเทศ สามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างทันทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในต่างประเทศจะต้องมีบทบาทช่วยประสานและส่งเสริมการพัฒนาการส่งออกของสินค้าไทย การพัฒนาการลงทุนในประเทศการพัฒนาแรงงานไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนจัดส่งข้อมูลทางกฎหมายข้อบังคับและรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจต่าง ๆ ที่นักธุรกิจไทยสนใจให้ทราบโดยทั่วถึงตลอดจนช่วยประสานการเจรจาให้นักธุรกิจไทยได้รับความสำเร็จในการส่งออกสินค้าของตน

ข้อบังคับพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคการเมือง ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรคและการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกำหนดข้อบังคับพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

## หมวด ๑

## บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคจงมีสยาม” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “JONG MEE SIAM PARTY” ใช้ชื่ออักษรย่อว่าภาษาไทยว่า “จмс.” ใช้ชื่ออักษรย่อว่าภาษาอังกฤษว่า “JMSP.”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย



(๑) ภาพเครื่องหมายพรรคโดยมีคำอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้

“พรรคจงมีสยาม” จะเป็นกลไกทุกด้านโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศ มีศักยภาพอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ ซึ่งดำรงไว้ด้วยความใสสะอาด บริสุทธิ์ สันติธรรม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดกาลนาน

“พรรคจงมีสยาม” ใช้เครื่องหมายเป็นภาพเทพยดาพระอาทิตย์ทรงราชสีห์สีทองเหยียบปูเมฆสีขาว ภายในวงกลมพื้นสีส้ม ขอบโดยรอบมีแถบสีแดง ขาว น้ำเงิน ขาว แดง มีอักษรภาษาไทยอยู่ได้ปูเมฆว่า “พรรคจงมีสยาม”

ขอบวงกลมแถบสี หมายถึง การพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ

เทพดาพระอาทิตย์พื้นสี่สั้ม หมายถึง ผู้ให้แสงสว่างและคุณธรรมต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตในโลก เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงธรรม และเป็นผู้มีเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ราชสีห์สีทอง หมายถึง เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความมีอำนาจ มีอิทธิฤทธิ์ที่แกร่งกล้า มีความแข็งแรง มีอายุยืนยาว ตลอดกาลนาน และเป็นสัญลักษณ์แห่งบารมีธรรมที่มีความดีงามอันประเสริฐสูงส่ง

ปุยเมฆสีขาว หมายถึง ละอองน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและมลทินใด ๆ พร้อมทั้งจะหลั่งลงมาให้ประชาชนไทยชื่นใจทุกหมู่เหล่าด้วยความบริสุทธิ์และสันติธรรม

(๒) ตราวงเครื่องหมายของพรรคการเมืองมีสยามสำหรับประทับรับรองเอกสาร เป็นเครื่องหมายย่อในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แต่ใช้สีเดียวล้วน ดังภาพ



ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่พรรคการเมืองมีสยาม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๕/๑๐๔ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านปรีชา ๒ ถนนนวมินทร์ (ซอย ๓๐) แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

ข้อ ๖ สาขาพรรคการเมืองมีสยามที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่าพรรคการเมืองมีสยาม สาขา .....

#### หมวด ๒

#### สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ สมาชิกพรรคการเมืองมีสยามมี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์

(๒) สมาชิกสามัญ

ข้อ ๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่มีอุปการะคุณต่อพรรคหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก โดยบุคคลนั้นต้องตอบรับการเชิญเป็นหนังสือ และยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรค

ข้อ ๕ สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

ข้อ ๑๐ สมาชิกสามัญต้องเสียค่าบำรุงพรรคประจำปีส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและจะเก็บเมื่อใดนั้นให้ขึ้นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค

ข้อ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

(๔) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมีพิษอย่างรุนแรง

(๖) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ

(๘) มีความเข้าใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค

ทุกประการ

ข้อ ๑๒ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคจะมีสยามให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคต่อเลขาธิการพรรคหรือต่อประธานสาขาพรรค แล้วให้เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้ สมาชิกผู้นั้นจึงจะมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ ๑๓ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่าห้าคนและต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วยคำคัดค้านที่ยื่นต่อเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแล้วแต่กรณีและให้ส่งวนคำคัดค้านไว้เป็นความลับ เมื่อมีคำคัดค้านดังกล่าวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรับหรือไม่รับผู้ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียงโดยลงคะแนนลับ

ข้อ ๑๔ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกสามัญ โดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตามให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าถึงที่สุด

ข้อ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

- (๒) ลาออก
- (๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
- (๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๑๑
- (๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๑๕ วรรคสอง
- (๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบหรือเลิกพรรค

ข้อ ๑๖ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ ๑๕ (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย มติของพรรคการเมืองต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ให้หัวหน้าพรรคพรรคการเมืองส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภา และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคมีมติ

ข้อ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคจะมีสยามให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้ยื่นหนังสือเป็นหลักฐานต่อเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อหัวหน้าพรรคลงนามรับใบลาออก

(๒) สมาชิกสามัญ ให้ยื่นใบลาออกต่อสำนักงานใหญ่ของพรรคและมีผลเมื่อสำนักงานใหญ่พรรคได้รับหนังสือแล้ว

#### หมวด ๓

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค



(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ

(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค

(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป

(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย

(ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค

(ข) เป็นผู้พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค

(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป

(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๕ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

#### หมวด ๔

##### ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

(๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

#### หมวด ๕

#### การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๒๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปอันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลสุขภาพทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

## หมวด ๖

## วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

ข้อ ๒๒ เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมกันสร้างพรรคให้มีสยามให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรคต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรคต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรคต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พึงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

ข้อ ๒๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรมสมาชิกพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

(๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค

(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น

(๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง

(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค

(๓) มีจิตสำนึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

## หมวด ๓

## คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๔ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในที่ประชุมใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เภรัญญิกพรรค
- (๖) โฆษกพรรค
- (๗) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับดังนี้

(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๒๔

(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียดลให้กับพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดตาม (๒)

ในกรณีที่จำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจำนวนตามที่กำหนด

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ

(๕) จงใจหรือเจตนาทำลายพรรคให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

(๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

(๗) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ

(๘) ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง เว้นแต่อายุตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) และ (๓) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสามสิบวัน

หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กำหนดในข้างต้นให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนโดยจัดสรรเป็นจำนวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

(๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

(๘) อนุมัติและขุดเล็กการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค

(๙) ขุดเล็กพรรค

(๑๐) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสิ่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค

(๑๑) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค

(๑๓) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค

(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรคและคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(๑๕) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว

(๑๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร

(๑๗) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ

(๑๘) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค

ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

(ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว

(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

- (ง) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๓) เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- (ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
- (ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๕) เภรัญญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๖) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
- (ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
- (ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

## หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๓๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อทำหน้าที่คัดเลือก



สมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

ข้อ ๓๑ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดส่วนหรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก

(๑) ให้สำนักงานใหญ่ของพรรค มีหน้าที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก

(๒) ให้คณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีความรู้ความสามารถเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค

ข้อ ๓๒ การตัดสินใจของคณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารพรรคจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือเอาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติ

ข้อ ๓๓ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๔ ในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสาขาพรรคประจำเขตหรือท้องที่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาแล้วแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้รับทราบและพิจารณาต่อไปในกรณีที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคในท้องถิ่นนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### หมวด ๕

##### แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๓๕ แผนและกำหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความประสงค์ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกล่าวต้องมีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป แต่ทั้งนี้ในวาระแรกต้องไม่น้อยกว่าภาคหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย

ข้อ ๓๖ การจัดตั้งสาขาให้มีได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้

(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกไว้

(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอจัดตั้งสาขาต่อสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้เขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมสาขาดังกล่าวต้องมีสมาชิกพรรคในสาขาพรรคนั้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรค นั้นจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) โฆษกสาขาพรรค
- (๗) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๔๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคตามลำดับ ดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๘

(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ ๓๘ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขานั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกไตรมาสและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด

(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ทำหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๔๓ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔๒

(๓) ลาออก

(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๔๔ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้นเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๔๕ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

หมวด ๑๐

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่

ข้อ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุมระเบียบวาระให้เป็นไปตามมติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๔๗ มติของผู้ที่ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อหัวหน้าพรรคพร้อมกับลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๔๘ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกของพรรคดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรค
- (๒) สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น
- (๓) สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีในขณะนั้น
- (๔) ผู้แทนของสาขาพรรคตามข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
- (๕) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๙ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๘ มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๐ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มาให้รองหัวหน้าพรรคลำดับถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๑ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
- (๔) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค
- (๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด

ข้อ ๕๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราวให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

## ส่วนที่ ๒

### การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๕๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

## ส่วนที่ ๓

### การประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมวิสามัญอาจจะมีได้เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุมวิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด และด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุมระเบียบวาระให้ เป็นไปตามมติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๕๗ มติของผู้ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อประธานสาขาพรรคพร้อมกับ ลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๕๘ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบด้วยสมาชิกของพรรค ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- (๒) สมาชิกสามัญในเขตท้องที่นั้นที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๙ ในการประชุมใหญ่สาขาพรรคต้องมีสมาชิกตามข้อ ๕๘ มาประชุมไม่น้อยกว่า สามสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๖๐ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขา พรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ ในที่ประชุมให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๖๑ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

- (๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
- (๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค
- (๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๖๒ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้ง กำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

## ส่วนที่ ๔

## การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๖๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง และประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๖๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

## หมวด ๑๑

## การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

## และการจัดทำบัญชีของพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง

ข้อ ๖๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท



## (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วนบัญชีตาม

(๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๖๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงิน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้ และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองด้วย

งบดุลต้องแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง

งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ และรายได้อื่นที่มีกับการใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงไว้ โดยชัดเจน

งบดุลต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี

ข้อ ๖๙ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่งหัวหน้าพรรคการเมืองต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรียญกษาปณ์พรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งงบการเงินต่อ นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชี

ข้อ ๗๐ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรคการเมือง มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งและภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๓๑ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งได้รับการบริจาคต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการบริจาค

ข้อ ๓๒ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรคการเมืองนั้น

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินที่เปิดบัญชีของทุกบัญชี พร้อมทั้งส่งสำเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์รับรองแก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้เปิดบัญชี

#### หมวด ๑๒

#### การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๓๓ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๓๔ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๓๓ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค มีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไม่เกินกว่าห้าคนเป็นกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๓๕ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๓๖ เมื่อการพิจารณาลิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา

(๒) ยกข้อกล่าวหา

(๓) คำนิยามชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๔) ภาควัตถุสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

(๕) ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาออกจากทะเบียนให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๗๗ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากทะเบียนตามข้อ ๗๖ พรรคห้า ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖

#### หมวด ๑๓

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค

ข้อ ๗๘ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๗๙ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ ๘๐ หากมีปัญหาคงต้องตีความข้อบังคับไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

#### หมวด ๑๔

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๘๑ พรรคคงมีสยามมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย

ข้อ ๘๒ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘๓ ในกรณีที่พรรคจะมีสยามต้องยุบเลิกให้ทรัพย์สินของพรรคตกเป็นของสภากาชาดไทย  
ภายหลังจากการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคจะมีสยาม

คณะกรรมการบริหารพรรคจะมีสยาม จำนวน ๑๑ คน คือ

๑. นายเอกไท	ปทุมวันรัฐ	หัวหน้าพรรค
๒. นายศาสตราจารย์	บุญนาค	รองหัวหน้าพรรค
๓. พลเรือโท รังสรรค์	เดมิยเวส	รองหัวหน้าพรรค
๔. นายอิสระภัทร์	คุณประเสริฐ	เลขาธิการพรรค
๕. นางพรพิมล	ปทุมวัน	รองเลขาธิการพรรค
๖. นางอัญชวพันธ์	แก้วจินดา	เหรัญญิกพรรค
๗. นายสุพจน์	อวาต	โฆษกพรรค
๘. นายบงกชานันท์	ลิมสิริโสธรภัทร์	กรรมการบริหารพรรค
๙. นายพัฒนดิถี	แสงชูโต	กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายคมนันท์ศักดิ์	ศรีมหันต์	กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางรัฐชกรจันทร์	วรารัตนสุภากุล	กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง